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หลายองค์กรหันมาใช้ Social Network กันมากข้ึน เหตุผลหลักคืออยากเข้าถึง
กลุ่มคนจำนวนมาก บางคร้ังการพยายามใช้ Social Network หมดทุกตัวก็ไม่ได้เปรียบ
เสมอไป เพราะ Social Network บางตัวอาจไม่สามารถตอบสนองได ้ หรือไม่อาจ
ครอบคลุมทุกกลุ่มของลกูค้าได้ เพราะส่ือสังคมออนไลน์แต่ละค่ายมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีแตกต่างกันไป 

Twitter (ทวิตเตอร์) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก 
(Micro Blogging) โดยผูใ้ช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ว่าตัวเองกำลัง
ทำอะไรอยูห่รือ Re-tweet ข่าวสารท่ีน่าสนใจของคนอ่ืนและข้อความท่ีส่งถึงกันมีศัพท์
เรียกว่า “Tweets” ซ่ึงเปรียบเหมือนเสียงนกร้องอยูต่ลอดเวลา การเล่น Twitter คือ 
การติดตามผูค้นท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกับเรา เช่น ท่องเท่ียว, อาหาร เทคโนโลยี, ธรรมะ 
ฯลฯ หรืออาจเป็นการติดตามบุคคลที่เราสนใจ หลังจากที่เราติดตามใครสักคน 
ข้อความ Tweets ของคนๆ น้ันก็จะปรากฏบนหน้าต่าง Twitter ของเรา  

Youtube (ยทูบู) เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหว่างผูใ้ช้ได้ฟรี 
เม่ือสมัครสมาชิกแล้วผูใ้ช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไปแบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดู
ด้วย แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดภูาพวิดีโอท่ีผูใ้ช้คนอ่ืนๆใส่ไว้ใน 
Youtube ได้ Youtube เติบโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นท่ีรูจั้กกันแพร่หลายและได้รับความ
นิยมท่ัวโลก จนกลายเป็นช่องทางในการรับข่าวสารของคนสมัยใหม่ไปแล้ว (youtube 
ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2005  ต่อมาปี 2006 Google เข้าไปซ้ือเรียบร้อยแล้ว)    

Instagram (อนิสตาแกรม) คือแอพพลิเคช่ันสำหรับถ่ายรปู เสริมลกูเล่นด้วย
การตกแต่งภาพถ่ายด้วย Filters ต่างๆ ที่ให้คุณเลือกปรับภาพได้หลากหลายและ
สวยงาม แนวอาร์ตๆได้ตามใจชอบ และสามารถแชร์อวดรปูภาพไปให้เพ่ือนๆท่ีอยูใ่น
สังคม ออนไลน์อื่นๆ เช่น Twitter และ Facebook ทำให้สังคมผู้ใช้งาน Instagram 
กลายเป็นสังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย Instagram เอง มีระบบ Followers   
และ Following ให้เลือกติดตามชมรปูภาพ ความเคล่ือนไหว ของเพ่ือนๆท่ีใช้งานแอพ
พลิเคชั่นตัวนี ้ หากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment 
รปูภาพน้ันได้ มีคนถ่ายภาพผ่านอินสตาแกรมในไทยมากถึงวันละประมาณ 5 แสนภาพ
ต่อวัน ทำให้ตอนน้ีหลายคนติดอินสตาแกรมงอมแงม และเร่ิมใช้แอพพลิเคช่ันน้ีเป็น
ช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจ  

LinkedIn (ลงิดอ์นิ) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ีเน้นด้านเครือข่ายธุรกิจ ถกูใช้
เพ่ือการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพเป็นหลัก จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556, LinkedIn 
มีผูล้งทะเบียนใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน ใน 150 อุตสาหกรรม และ 400 ภมิูภาค
เศรษฐกิจ จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์น้ี คืออนุญาตให้ผูใ้ช้ท่ีลงทะเบียนแล้ว สามารถ
สร้างรายการท่ีติดต่อของผูค้นท่ีพวกเขารูจั้กและเช่ือถือในการทำธุรกิจ ผูค้นในรายการ
น้ีเรียกว่า “Connections”.ผูใ้ช้สามารถเชิญใครก็ได้ (ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ช้ LinkedIn หรือไม่) 
เข้ามาเป็น Connection ประโยชน์ของรายการนี้สามารถใช้ในการหางาน หรือหาผู ้
ร่วมงาน LinkedIn เป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยในการสร้างแบรนด ์ และช่วยในการทำ
ตลาดกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 

Facebook (เฟซบุก๊) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีกำลังฮิตติดอันดับ 1 
ของโลก จำนวนผูใ้ช้ Facebook ทะลุ 1,000 ล้านคนไปแล้ว หรือประมาณ 1 ใน 7 ของ
ประชากรโลก ปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ทุกธุรกิจเติบโตได้อย่างง่ายดาย และสามารถ
ทำการตลาดด้วยวิธีง่ายๆเช่นกัน ท่ีสำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย ผูป้ระกอบการหลาย
รายประสบความสำเร็จในการใช ้ Facebook เป็นสื่อการตลาดและสร้างยอดขาย   
Facebook จึงกลายเป็นส่ือยอดนิยมในหมูผู่ป้ระกอบการ การทำตลาดบน Facebook  
โอกาสมี 50/50 ใช่ว่าจะสำเร็จไปทุกรายไป 
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“บทความ บทสัมภาษณ์  
หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้  

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน  
ทางวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป  

หากประสงค์จะนำบทความใดๆ ในวารสารไปตีพิมพ์เผยแพร่  
ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ” 

ทำตลาดผ่าน Social Network
เลือกสื่อออนไลน์ค่ายไหนดี
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การเสวนาระดับชาติ โดยภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่มองเห็นภาพรวมของการใช้เครื่องมือออนไลน์  
ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้ังแต่การทำตลาด การบริหารจัดการและการเงิน มองเห็นภาพของ 
อนาคตท่ีจะเกิดข้ึนกับ ธุรกิจไทยและธุรกิจโลก สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมให้ทุกธุรกิจเตรียมตัว         
เปลี่ยนแปลงแนวทางการทำธุรกิจเพื่อแข่งขันกับทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศได้ 

โดยมี ผอ.ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ คณุอาจ วเิชยีรเจรญิ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย นาวาอากาศ
เอกพิเศษ สุรพล นะวะมะวัฒน์ ที ่ปรึกษารัฐมนตรี 
ว ่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร    
คุณเธียรทิพย์ ไชยชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
ตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 
อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้ดำเนินรายการ  

• ทัศนะของ ผอ.ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติที่มี
ต่อองค์กรกับ ICT   

เรารู้กันดีอยู่ว่าการใช้ ICT ในปัจจุบันมีความสำคัญ
มาก ที่สำคัญเพราะว่าตัว ICT มันย่นระยะทางเราการมี
ข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้การตัดสินใจถูกต้องนั่นเอง ซึ่งการ
ใช้ ICT คือโลกในอนาคต Network Salutation ต้องเป็น 
เครือข่าย เป็นเส้นทาง คือ สังคมของการซื้อขาย ซึ่งใน

ปัจจุบัน IT เข้าไปอยู่ในทุกด้าน ICT เป็นตัวต้นทางที่จะใช้
เพิ ่มโอกาสให้กับตัวเอง ดังคำกล่าวว่า “Knowledge is 
Power” การที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในทางธุรกิจ หลักสำคัญ
มีอยู่ 5 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มยอดขาย 2. เพื่อเพิ่มกำไร   
3. เพื่อเพิ่มสินค้า 4. เพื่อประหยัดเงิน 5. เพื่อประหยัดเวลา  

Cyber security เป็นตัวที่สร้างความมั่นใจให้กับการใช้
งานในโลกออนไลน์ หากย้อนไปเมื่อ 30 ปีที ่แล้ว ตอนที่  
ATM เริ่มใช้ครั้งแรก ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้จนนำไปสู่ความ 
ไว้วางใจทั้งนั้น นั่นหมายความว่าตรงนั้นเป็นกระบวนการ   
ที่ต้องอาศัยการสร้างความมั่นใจให้กับการใช้งานในระบบ 
Cyber ซ ึ ่งสาระสำคัญที ่ส ุดค ือเศรษฐกิจในอนาคตตัว        
E–Commerce ก็ดี หรือ การทำธุรกรรมการเงินก็ดี ทำให้เกิด
ความไว้วางใจ อย่างในปีที ่ผ่านมา Transaction รวมของ
ประเทศมีมูลค่าราว 650 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะมีแนว
โน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กระบวนการในเรื่อง 
Cyber security ก็ต้องการพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต
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ต้องยอมรับว่า Software ต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจะมีความ
สำคัญมากเพราะจะแทรกเข้าไปอยู่ในทุกบริบทในการดำเนิน
ชีวิตและสังคม   

• ทัศนะของนาวาอากาศเอกพเิศษ สรุพล นะวะมะวฒัน ์
ที่มีต่อเทคโนโลยีหรือ Software ที่ SMEs ควรใช้และ
แนวโน้มของโอกาสทางธุรกิจต่อการเปิด AEC 

ผู ้ประกอบการหลายท่านยังติดภาพเก่าๆ ว่าการใช้
เทคโนโลยี Software หรือ Hardware มีราคาแพงแต่ในปัจจุบัน
นั้นมีความคุ้มค่า น่าลงทุน และไม่ต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่
อีกต่อไป เช่น ธุรกิจขายส่งเสื้อผ้า หรือ รถยนต์ ที่เมื่อก่อนอาจ
ต้องรอลูกค้าเข้ามาเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้เมื่อมี Online 
Technology ขึ ้นก็เกิดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น หรือ   
การพัฒนา E-BOOK ที่สามารถขยายฐานลูกค้าผ่านระบบ 
ออนไลน์ได้ทั่วโลก  

ส่วนเร ื ่อง AEC ผมมองว่าไทยน่าจะเป็นประเทศที ่       
ได้เปรียบเพราะอาเซียนเขามองเราเป็น Springboard โดยเฉพาะ
เรื่องของ Software ที่ภายนอกมองเห็นศักยภาพของเราแต่เรื่อง
การตลาดเราอาจยังเป็นรอง แต่โอกาสในอนาคตมีสูงมาก   
ทั้งตลาดในอาเซียนเองรวมไปถึงตลาดยุโรป ฉะนั้นการเตรียม
พร้อมรับมือในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องคน เรื่องภาษา เรื่องไอที และ
เรื ่องการสร้างวัฒนธรรมต่างๆ ถือเป็นเรื ่องสำคัญและเป็น
โอกาสที่ดี โดยเฉพาะ SMEs Product ที่ไม่เพียงแต่จะขายได้
เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่หากนำ Online Technology เข้ามา
ช่วยอาจจะสามารถขยายสินค้าไปสู่อาเซียนได้เต็มที่ ซึ่งเรื่อง
ของ E-Commerce กับอาเซียน เราก็มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน  
มีการตั้งกลุ่มเพื่อศึกษาเรื่องสินค้าระหว่างกันจริงจังในหลายๆ
ด้านอีกด้วย    

• คุณเธียรทิพย์ ไชยชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
หลังจากรีโนเวทองค์กรเข้าสู่ยุคไฮเทค กล่าวว่า 

เดิมถ้านึกถึงไปรษณีย์ก็จะใช้บริการเพียงแค่ ส่งจดหมาย 
ขายแสตมป์ ประมาณนี้ รายได้หลักๆของเราจะมาจาก
จดหมาย และใบแจ้งหนี้ต่างๆ รวมถึงการส่งสินค้าประมาณ 
80% นอกจากนั้นยังมีบริการ EMS ที่ผู้บริโภคก็นิยมมาใช้
บริการอีกด้วย  

แต่เนื่องจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ให้สามารถบริการได้ครบวงจรมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในงานไปรษณีย์จึงมีการสร้างระบบไปรษณีย์อัตโนมัติขึ้น
มา มีการศึกษาเรื่องแผนการจัดการความอยู่รอด พลิกวิกฤติ
ให้เป็นโอกาสและสร้างผลกำไรเช่นในปัจจุบัน ส่วนในอนาคต
สิ ่งที ่ เราต้องเตรียมตัวร ับมือก็ค ือพฤติกรรมผู ้บร ิโภคที ่
เปลี่ยนแปลงไป เช่นในเรื่องของขนส่งสินค้าที่ได้รับการสั่ง  
สินค้าออนไลน์ รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้า OTOP และ

นาวาอากาศเอกพิเศษ สุรพล นะวะมะวัฒน์ ผอ.ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว  คุณเธียรทิพย์ ไชยชิต 
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แสตมป์ออนไลน์ของเราเอง ซ่ึงในเว็บไซต์ก็จะมีบอกว่า สินค้าน้ี 
น้ำหนักเท่านี้ ค่าส่งเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้ก็จะให้ความชัดเจนในการ
ซื้อขายและการจัดส่งที่ถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวกสบาย  

ตอนนี ้เรามีศูนย์ไปรษณีย์อยู ่ท ุกภูมิภาคทั ่วประเทศ      
16 แห่ง ซึ่งใช้รถในการขนส่งเพื่อเชื่อมต่อจุดต่างๆเข้าด้วยกัน 
และต่อไปก็จะส่งสินค้าได้เร็วขึ้นอีกเพราะเราจะใช้สายการบิน 
Low cost ในการเชื่อมการขนส่งสินค้ารวมถึงเรื่อง Logistic 
คลังสินค้าที่เราสามารถรองรับจำนวนการส่งสินค้าได้คราว
ละมากๆ เรียกได้ว่าตอนนี้ไปรษณีย์ไทยพยายามเข้าไปรองรับ
บริการอยู่ในทุกห่วงโซ่ของ SMEs รวมทั้งเรายังสามารถแนะนำ 
ผู้ประกอบการ SMEs มือใหม่สำหรับเรื ่องของ แพกเกจจิ้ง    
ที่มักจะเป็นปัญหาในการส่งของของผู้ประกอบการ 

• ธนาคารกสิกรไทยกับมุมมองเทคโนโลยีที่สร้าง
โอกาสในการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ในทศันะ
ของคณุอาจ วเิชยีรเจรญิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการธนาคาร
กสกิรไทย 

ในแง่ E-Commerce ธนาคารกสิกรไทยถือว่าเป็นผู ้นำ 
ด้านนี้ เรามีทั้งเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเรื่องของการทำ
ธุรกรรมการเงิน K-Banking และ ธุรกิจ E-Commerce โดยใน
ปัจจุบันบนเว็บไซต์อย่าง K-Banking ก็มีบริการแล้ว ซึ่งกสิกร  
ก็ทำเป็นที่ 1 ธุรกิจ E-Commerce ในอเมริกา ประมาณ 90% 
เป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ในอนาคตผู ้ท ี ่ทำธุรกิจ       
E-Commerce ถ้ามุ่งเป้าว่าเราอยากจะขายไปยังต่างประเทศ 
ตลาดยุโรป ตลาดจีน อเมริกา ทั่วโลกจะต้องรับบัตรเครดิต 
บัตรเดบิต อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจหนึ่งที่กสิกรไทยทำมานานแล้ว 
ซึ่งหัวใจหลักของ E-Commerce ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

และหลากหลายข้ึน เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว คือ เร่ืองของการชำระเงิน 
และ Logistic น่ันเอง ส่วนการใช้บัตรเครดิตและเดบิต ก็มีแนวโน้ม
เติบโตมากขึ ้นชัดเจน เพราะผู ้ประกอบการในปัจจุบันเริ ่ม
ตระหนักว่าการใช้บัตรเป็นข้อดี ตรวจสอบได้  

และในปัจจุบัน ประเทศไทยเองก็มีความร่วมมือกับ
นานาชาติ ผู้ที่ใช้ระบบธนาคารการเงินก็นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
มาใช้ แต่ส่วนที่สำคัญมากที่สุดก็คือ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะต้อง
เข้าใจเรื่องของความปลอดภัย ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งหมด
นี้มันเป็นความปลอดภัยทางฝั่งผู้ใช้ ทางระบบก็จะมีมาตรฐาน
สากลอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ใช้ก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเป็น
ประโยชน์สำหรับตนเอง และธุรกิจ 

ซึ่งในการทำธุรกิจไม่มีใครเก่งเสมอไป บริษัทส่วนใหญ่ 
เริ่มมาจาก SMEs ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ SMEs 
จะต้องรู้จักรอจังหวะและวางระบบ จึงจะประสบความสำเร็จ 
ซึ่งตัวช่วยของ SMEs ในยุคนี้ก็คือ เทคโนโลยีออนไลน์นั่นเอง 

• ทีม่าของขอ้มลู 

เรียบเรียงจากงานสัมมนา Thailand Online Expo 2013  
วันท่ี 25-28 เมษายน 2556 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
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เร่ือง : นฤมล ชะนะคุ้ม 
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ในการลงทุนกับธุรกิจออนไลน์นั้นมีเรื่อง ที่ต้องคำนึงถึงก่อน
การลงทุนอยู่หลายประการ อาท ิ ความปลอดภัย ก่อนการ
ลงทุน เพราะทุกธุรกิจมีความเสี่ยง การป้องกัน ข้อมูลเปิด
เผยหรอืรัว่ไหลเปน็สิง่สำคญัมาก รวมถงึการดแูลรกัษาระบบ
การใช้งานให้ปลอดภัยจากไวรัส ล้วนเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง 
อกีเรือ่งคอืประสทิธภิาพของ คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมตา่งๆ 
ซึ่งหากลงทุนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็จะลดความกังวล      
ในการทำงานได้ด ี รวมทั้งช่วยเรื่องความสะดวกสบายให้กับ 
ผูใ้ชง้านอกีดว้ย 

ลงทุนออนไลน์ 
รวยได้ที่ปลายนิ้ว 
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ยกตัวอย่างเช่น หุ้นอสังหาริมทรัพย ์ หุ้นโทรคมนาคม 
หรือบางท่านอยากลงทุนร้าน 7-eleven แต่ด้วยข้อจำกัด
หลายๆอย่างทางการลงทุน ทั้งทำเล การตกแต่ง การจ้าง
พนักงาน ค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงเรื ่องสินค้า ฯลฯ      
ซึ่งเป็นการลงทุนที่ต้องมีงบประมาณพอสมควรสำรองไว้  
แต่อีกวิธีที่สามารถลงทุนกับธุรกิจ 7-eleven ได้เช่นกัน ก็คือ
การซื้อหุ้นซีพี ออลล์ เจ้าของ 7-eleven ซึ่งจากการวิเคราะห์
แล้วซีพี ออลล์ มีปันผลเฉลี่ยปีละ 6% ถือหุ้นอีกตัวที่มี  
การลงทุนที่น่าจับตามอง   

ส่วนโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยในการลงทุนเล่นหุ้นที่ควร
รู้จัก คือ Streaming Pro โปรแกรมตัวนี้ไว้ใช้สำหรับการซื้อ
ขายหุ้น ใช้ดูภาพรวมของตลาด ศึกษาไม่ยาก มีทั้งในรูป
แบบ PC และ สมาร์ทโฟน ต่างๆ โดยจะมีความแตกต่างกัน
เล็กน้อย โปรแกรมอีกตัว คือ โปรแกรมสำหรับเทรดหุ้น   
ทั่วโลก เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศเดนมาร์ก ซึ่งโปรแกรมตัวนี้
จะสามารถเทรดหุ้นได้ทั่วโลก ที่มีอยู่ประมาณ 50,000 ตัว 
รวมทั้งเทรดทองคำ ค่าเงินต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละประเทศจะมี
กฎในการเล่นหุ้นต่างกันออกไป ซึ่งข้อดีของโปรแกรมเหล่านี้
คือ จะช่วยเตือนหากเกิดข้อผิดพลาด แต่อย่างไรก็ตามเราก็
ควรต้องศึกษาให้รอบคอบด้วยเช่นกัน 

การลงทุนมีความเสี ่ยง ฉะนั ้นควรลงทุนในหุ ้นที ่ดี 
ศึกษาข้อมูลข่าวสารที่ดี เพื่อผลตอบแทนที่ดี และลดความ
เสี่ยงได้. 

• ทีม่าของขอ้มลู 

เรียบเรียงจากงานสัมมนา Thailand Online Expo 2013  
วันท่ี 25-28 เมษายน 2556 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

การลงทุนออนไลน์ท่ีจะนำเสนอในวันน้ี คือ การเล่นหุ้น 
ซึ ่งสามารถปั ่นมูลค่าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ ่งมีผล
ตอบแทนดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารที่ได้ดอกเบี้ยน้อยแต่
เงินต้นไม่ลด แต่ในทางกลับกันความเสี่ยงของหุ้นหากหุ้นตก 
ก็คือ เงินต้นอาจจะลดจำนวนลงนั่นเอง คราวนี้มาดูข้อดี
ของการเล่นหุ้นดูบ้าง การลงทุนกับหุ้น จะสามารถรวบรวม
และหาข้อมูลได้ทั้งจากตัวบริษัท ตารางหุ้น กราฟ ศึกษา
ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกหุ้นที่ดี มีปันผล
ทางธุรกิจดี เป็นต้น  

ลงทุนออนไลน์-รวยได้ที่ปลายนิ้ว 
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วันนี้ ธุรกิจ  E–Commerce  ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปแล้ว และการพัฒนา
ระบบ E–Commerce อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลายเป็นเรื่องที่ 
SME ให้ความสำคัญมากขึ้น โดยครั้ งนี้ เ รามีผู้ เชี่ ยวชาญด้าน              
E–Commerce ระดับชั้นนำของไทยมาร่วมแบ่งปันไอเดียและเทคนิค     
ในการทำ E–Commerce อย่างได้ผล 

คุณชาญชัย ลีนุวงพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 
สนุก! อีคอมเมิร์ช บริษัท สนุก ช้อปปิ้ง ขยายความเรื่อง    
E-Commerce ให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เป็นการนำเอา Electronic + 
Commercial หรือ Commerce มาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่ง 
การทำ E-Commerce ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ต้องทำความ
เข้าใจในความรู้ต่างๆ เช่น การศึกษาว่า Understand IT หรือ 
Internet Technology คืออะไร ทำประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
หรือ Automation media payment sharing ของธุรกิจแต่ละ
ประเภทที่มีความแตกต่างกันออกไป เป็นต้น และนอกจาก
การเรียนรู ้แล้วยังต้องรู ้จักประยุกต์ใช้ให้เป็น ดังตัวอย่าง   
แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในวงการนี้ดี อาทิ Dealfish, Subuy.com 
และ Sanook Coupon   

1. รายละเอียดของ E-Commerce ในส่วนของการ
ทำความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการนั้น ประกอบ
ด้วย  

• Automation คือ โอกาสในการขายที่มากขึ้น   

ให้ประสบความสำเร็จ 
ทำ E-Commerce อย่างไร 

• Information คือ ข้อมูลที่ถูกส่งออกมาทั้งหมด       
ซึ่งข้อมูลนี้สำคัญมากเพราะสารที่ต้องการจะส่งออกไป
นั้นถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงคน
ทั่วโลกได้  

• Media เช่น google, yahoo หรือ display social 
media ที่ต้องทำความเข้าใจว่าช่องทางเหล่านี้ทำหน้าที่
อะไรได้บ้าง และมีการวัดผลอย่างไร 

• After Service  คือ ช่องทางไลน์แชท  
• Payment เป็นช่องทางการชำระเงิน หรือโอนเงิน

ผ่าน internet banking ต่างๆ ซึ ่งจะต้องศึกษาและ
ทำความเข้าใจให้ดี ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการและผู้ใช้
บริการ  

• Sharing คือ พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร 
ติดต่อผ่านช่องทางใดเป็นประจำ 

• Track customer คือ ความสามารถในการติดตาม
ข้อมูลความเคลื ่อนไหวและรายละเอียดที ่เกิดขึ ้นใน
เว็บไซต์ของเรา  
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• Sell performance คือ ความสามารถในการรับรู้
ยอดขายที่เกิดขึ้นว่ามาจากที่ไหน เครื่องมือวัด เช่น CPM 
ที่จะช่วยในการวัดผลว่าวันนี ้มีคนเข้ามาดูสินค้า หรือ
โฆษณากี่คน มียอดขายเท่าไหร่ อย่างไร  

ต้นทุนต่อหน่วย ในธุรกิจ E-Commerce สามารถวัด
ได้ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนการสมัครสมาชิกมีจำนวนกี่บาท 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการนำไปคาดการณ์ความเติบโต
ของธุรกิจได้ล่วงหน้า 

2. รายละเอียดของ E-Commerce Applier ในแต่ละ
ธุรกิจจะมีความแตกต่างกันออกไป ผู้ประกอบการควรต้อง
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน ซึ่งการ Applier 
จะมี 7 ขั้นตอนให้นำไปประยุกต์ใช้ ดังนี้  

• เราจะโฆษณาอย่างไร  
• เราจะจ่ายเงินอย่างไร จะดูแลอย่างไรต่อไป  
• เราจะทำการค้นคว้าวิจัยแล้วพัฒนาธุรกิจของเรา

ต่อไปอย่างไร ซึ่ง E-Commerce เป็นธุรกิจที่เข้าถึงง่ายมาก 
ข้อดีของ E-Commerce คือ ต้นทุนท่ีถกูมาก ผูป้ระกอบการ 
ต้องค้นคว้าให้มาก และประยุกต์ใช้ให้เป็น มิฉะนั้นความ
เสี่ยงในการไม่ประสบความสำเร็จก็จะมีสูงมาก   เช่นกัน  

• Demographic คือ ต้องเข้าใจสื่อต่างๆ และเลือก
เจาะกลุ่มลูกค้าให้เป็น   

• Customer ให้สังเกตการโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ว่าตัว
ไหนมีคนคลิกมากที ่สุดในช่วงเช้า ระหว่างมือถือและ
คอมพิวเตอร์ อะไรที่มีคนใช้เยอะที่สุดในช่วงเช้า นี่คือการ
ทำความเข้าใจว่าเฟสบุ๊คใช้ทำอะไรได้บ้าง แล้วจึงประยุกต์
ใช้ถ้าเรามีเว็บไซต์ เราก็สามารถเปิดขายได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

• Local line การปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แต่ละประเทศ 
เช่น คนจีนไม่อ่านภาษาอังกฤษ ถ้าเราทำการค้าขายกับ
คนจีนเราต้องประยุกต์ให้เป็นว่าจะทำอย่างไรให้เว็บมี
หลายภาษา จะทำอย่างไรให้ข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ไม่ใช่
เฉพาะเรื ่องของภาษา แต่รวมถึงระบบวิธีการชำระเงิน 
และ  รายละเอียดของคู่ค้าในแต่ละประเทศ 

• มาถึงเร่ืองของจุดขาย ซ่ึงแต่ละท่ีสร้างราคาไม่เหมือนกัน  
เช่น วันนี้ถ้าเราจะขายตั๋วเครื่องบินที่อเมริกา อังกฤษ ไทย โดย
วางราคาไม่เท่ากัน สิ่งที่ต้องคิดต่อคือ จะทำอย่างไรให้คน  
อเมริกาซื้อในราคาอเมริกาตรงนี้ก็สามารถทำได้ เพราะธุรกิจ 
E-Commerce นั้น คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะเป็นตัวช่วย
ให้เราเช็ค ID Address ได้ว่ามาจากประเทศใด จะประยุกต์ใช้
อย่างไรกับระบบการจ่ายเงิน เนื่องจากเงินตราแต่ละประเทศไม่
เหมือนกัน เราสามารถ link ข้อมูลกับเว็บได้ ปรับเปลี่ยนราคา
ได้ทันที หรือบางประเทศจะมีการซื้อค่าเงินไว้ก่อน ซื้อไว้ 1 ปี 
จะขึ้นจะลงไม่ได้สนใจ ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำเราสามารถจัดการ
ได้ดี  

สำหรับใครที ่คิดจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ก็ต้อง
ทำความเข้าใจในรายละเอียดส่วนน้ี ประกอบด้วย การชำระเงิน 
JCB หรือ การเก็บเงินปลายทาง, เรื่องของ Logistic, เรื่อง Real 
time communication เช่น ไปรษณีย์ไทยที่จะทำให้รู้น้ำหนัก 
และราคาสินค้า ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้น, เรื่อง After cell 
service เป็นกลยุทธ์มัดใจที่จะทำให้ลูกค้าเกิดการซื้อครั้งต่อไป, 
Local เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดของพฤติกรรม
ผู้บริโภคแต่ละประเทศ, เรื่องสถิติ การเก็บข้อมูลโดยนำระบบ 
CRM ของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ
ในสินค้าและบริการ, Insert development คือการต่อยอดของ
ข้อมูลทุกอย่างที่ได้มา เช่น ลูกค้าค้นหาคำว่าอะไรมากที่สุด 
ค้นหาจากเว็บไซต์อะไร ลูกค้าสนใจสินค้าแบบไหนมากที่สุด 
เป็นต้น, AB Tasting ก็คือ การทดสอบ 2 อย่างเพื่อเปรียบ
เทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด    

เมื่อผู้ประกอบการทราบถึง Understand และ Applier แล้ว
อีกสิ่งที่ต้องรู้ก็คือขั้นตอน Output ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้การทำ
ธุรกิจง่ายขึ้น รวดเร็ว สะดวก และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
ด้วย ซึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการทำ E-Commerce ที่อยากฝากทิ้ง
ท้ายเอาไว้ ก็คือ ต้องประเมินตนเองก่อนว่ามีความสามารถ
ด้านอินเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหน แล้วเอามา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราให้เป็น ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
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อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป. 
บิ ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ตัวอย่างของ 

ธุรกิจที ่ประสบความสำเร็จจากการวางแผนธุรกิจที ่ดี โดย 
ดร.สรินทิพย์ สถิตเสถียร รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Vice 
Pressident of Business Development Big C  

จุดเริ่มต้นของบิ๊กซี กับแนวคิดเรื่องการช้อปปิ้งผ่านระบบ
ออนไลน์ 

“จากตัวอย่างที่มีในประเทศ เช่น ในอเมริกา ยุโรป พอ
เวลาผ่านไปอินเตอร์เน ็ตเรามีความเร ็วมากขึ ้น คนจะมี
พฤติกรรมในการช็อปปิ้งออนไลน์ แล้วก็จะทำให้เกิดผลกระทบ
ในการค้าที่เรามีอยู่ อย่างในประเทศอเมริกา ก็มีบิ๊กซีอยู่หลาย
สาขา ก็เลยมีแนวคิดว่าเราควรจะมีเทคโนโลยีอะไรมารับรอง
ตรงนี้ นอกจากนี้ ยังมีสื ่อในเรื ่องของลูกค้าบิ๊กซี อย่างใน
กรุงเทพฯ การจราจรติดขัด ทำให้ลูกค้าก็อาจไม่อยากออกมา
จับจ่ายซื ้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่อยากได้ของราคาถูก
เหมือนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อรองรับ
ความต้องการตรงจุดนี้ของลูกค้า ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการ
อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแบบบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์   
ขึ้น เมื่อปี 2010 เพื่อตอบโจทย์ให้ทุกเรื่องช้อปเป็นเรื่องง่ายขึ้น
กว่าเดิม”             

ก่อนจะจัดทำบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ มีการศึกษาข้อมูล
อย่างไรในเรื่องของการเปิดตลาดออนไลน์ 

“ก็มีการดูข้อมูลของไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือว่าซุปเปอร์ 
มาร์เก็ตที่ทำออนไลน์ก่อน ผ่าน Channel shopping online หรือ 
Market channel ซึ่งมีการศึกษาข้อมูลทั้งในอเมริกา ญี่ปุ ่น  
ไต้หวัน ดูช่องทางการส่งของดูกระทั่งภาพที่ขึ้นเว็บไซต์ เป็น
แบบไหน วิธีการเขียนคำอธิบายสินค้า ความน่าตื่นเต้นในการ
ใช้ เราก็ศึกษากันอย่างจริงจังอยู่หลายๆที่”   

จากจุดเริ่มต้นการเปิดบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์มาจนตอนนี้
เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว อยากทราบถึงฟีทแบคจากลูกค้า   

“ลูกค้าให้การตอบรับดีมาก คือ เราทำเว็บไซต์ในปี 2010 
ปีต่อมาก็เห็นยอดเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ 
2 – 3 เท่า หลังจากนั้นการต่อยอดของเราก็คือเรื่องการทำ 
ช้อปปิ้งโมบาย เพราะกระแส iPhone iPad มาแรงซึ่งพอทำ
จริงๆแล้วปรากฏว่า Market โตยิ่งกว่าเดิมอีก” 

การคาดการณ์ในอนาคต 
“ก็ต้องทำต่อไปเพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค อย่างการ

สั ่งทางอินเตอร์เน็ตแล้วส่งถึงบ้าน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ ่ง       
ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าบิ๊กซี ส่วนในเรื่องของคู่ค้าเรา
ก็ต ้องสร ้างความประทับใจกันให้เก ิดทั ้งสองฝ่ายต่อไป        
ซึ่งสามารถติดต่อบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ 1756”   

เรียกได้ว่านอกจากจะเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มทางเลือกให้กับ   
ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นช่องทางการขายสำหรับตัวบิ๊กซีเองด้วย  

“ใช่ เพราะบางทีเวลาซื ้อขายออนไลน์ สิ ่งหนึ ่งที ่เป็น
อุปสรรค คือ เรื่องของการจัดส่ง ซึ่งบิ๊กซีก็พัฒนาระบบตรงนั้น

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้บริโภคก็เกิดการไว้วางใจ”  
ก่อนที่จะมาทำธุรกิจ  E-Commerce หลายคนอาจ 
มองว่าง่ายแต่จริงๆต้องมีกระบวนการการจัดการ
มากมาย อาทิ ระบบการค้นหาสินค้าผ่านเว็ปไซต์  
การจัดการรายการซื้อ เรื่องของสต็อก การขนส่ง  และ
การเงิน บิ๊กซีมีการจัดการตรงส่วนนี้อย่างไร  

“เป็นความโชคดีที ่เข้ามาทำบิ ๊กซีช็อปปิ ้งออนไลน์  
เพราะว่าด้วยระบบข้อมูล Database ต่างๆ เรามีพร้อมอยู่
แล้ว เช่น ข้อมูลสินค้ากว่าแสนรายการที่ขายในบิ๊กซี สิ่งที่
เราเพิ่มเติมก็คือต้องใส่รายละเอียดของสินค้าเข้าไป เพื่อจะ
ทำให้ลูกค้าสามารถอ่านแล้วทราบถึงรายละเอียดสินค้า  
ที่ดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ต้องทำเพิ่มเติมขึ้นมา ในส่วนของการทำบัญชีต่างๆ เราก็
อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้ว เพราะว่าสินค้าที่เราขายเป็นสินค้า
ในสต็อกที่อยู่ในสโตว์ ทำให้การทำบิ๊กซีช็อปปิ้งออนไลน์ 
เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทุกคนสามารถซื้อ
ของของบิ๊กซีได้ 24 ชั่วโมง ถ้าสั่งก่อน 11 โมง ก็จะจัดส่ง
ภายในวันนี้ ถ้าสั่งหลัง 11 โมง ก็ส่งของในวันรุ่งขึ้น แต่การ
ที่เราจะรวบรวมสต็อกขึ้นมาโชว์ว่าลูกค้าสั่งของแล้วต้องได้ 
อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราต้องจัดการให้เสร็จสิ้น เพราะมี
มากพอสมควร”  

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้บิ๊กซีประสบความสำเร็จในเรื่อง
ของธุรกิจ E-Commerce อย่างรวดเร็ว 

“หากวัดเรื่องความสำเร็จก็คงอีกสักพัก แต่ว่าวันนี้เรา
ก็ได้ความก้าวหน้ามาเป็นจุดเด่น ก็นอกจากเทคโนโลยีที่
ต้องสนใจ ช่องทางสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญ ต้องเข้าใจลูกค้า
ว่าลูกค้าเป็นใคร เนื้อหาอะไรที่ลูกค้าต้องการ การขายของ
อินเตอร์เน็ตไม่ได้มีเซลล์ขาย เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้
ดึงดูด ซึ่งส่วนสำคัญก็คือ เรามีความซื่อสัตย์ให้ลูกค้าบิ๊กซี
ทุกคน ถ้าซื้อสินค้าไอทีแล้วไม่พอใจ ก็สามารถเปลี่ยนได้
เหมือนซื้อผ่านหน้าร้าน และจากระบบเดิมที่เข้มแข็งอยู่
แล้ว ทำให้การก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเป็นไปได้อย่างไม่ยาก  

และนี ่ก็เป็นส่วนหนึ ่งของบิ ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จำกัด มหาชน กับแนวโน้มธุรกิจ E-Commerce ที่มีการ
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เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เรื่องการเงินออนไลน์  

โดย คุณปิยชาติ รัตน์ประสาทพร ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ทูซีทูพี พี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ให้
บริการระบบการชำระเงินออนไลน์ในประเทศไทย 

M Commerce กับการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใน
ประเทศไทย และความนิยมช้อปปิ ้งออนไลน์ที ่เกิดขึ ้นใน
ปัจจุบัน   

“ถ้าพูดถึงคนไทยสถิติตอนนี้ยังไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ 
ซึ่งโตขึ้นประมาณ 25-30% ในทุกๆปี ซึ่งผมก็มองว่ามีความ
ก้าวหน้าในระดับหนึ่งเลยนะ อย่างปีนี้น่าจะอยู่ที ่ประมาณ 
หนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท” 

การโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัย  
“จริงๆ ในโลกของอินเตอร์เน็ตการซื้อของออนไลน์และ

การชำระเงิน แบ่งไว้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเรื่องของการจ่าย
ด้วยบัตรเครดิต อีกส่วนหนึ่งคือจ่ายด้วยเงินสด ซึ่งมันก็มีระบบ
ความปลอดภัยอย่างเช่น บัตรเครดิตด้วยหลักการแล้วต้องใส่
ข้อมูลเลขบัตร 16 หลักลงไป CVV ก็จะถามและส่ง SMS ทีนี้
แต่ละคนอาจได้ไม่เหมือนกัน แต่หลักการเหมือนกันทั้งหมด  
แต่เรื่องของเงินสด โอกาสที่จะถูกโกงคงจะน้อยกว่า ก็จะสร้าง
ความปลอดภัยได้ดี” 

การใช้ระบบชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการอย่างทูซีทูพี
ต่างจากการใช้บริการที่ธนาคารอย่างไร 

“จริงๆ ต้องบอกว่าธนาคารกับเราเป็นพันธมิตรกัน ผมให้
บริการแทนธนาคารทุกธนาคาร แล้วเคาน์เตอร์ชำระเงิน    
สโลแกนของเราก็คือ “ที่เดียวครบทุกช่องทางการชำระเงิน”   
ซึ่งเราเชื่อมต่อกับ 8 ธนาคาร 16 เคาน์เตอร์ชำระเงิน”   

ในฐานะที่ทูซีทูพีเป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน มอง
ภาพรวมของการทำ E-Commerce กับผู ้บริโภคชาวไทยไว้
อย่างไร  

“คนที ่ใช้อินเตอร์เน็ตปีที ่แล้วมีประมาณ 25 ล้านคน   
ส่วนคนที่ซื้อของประมาณ 4 - 8 ล้านคน จริงๆ เข้าไปซื้อของ
แล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิตประมาณ 30% อีกประมาณ 50%  
ลูกค้าจะเข้าไปซื้อของแล้วก็เดินไปโอนเงินที่ธนาคาร แล้วก็โทร
ไปบอกว่าจ่ายเงินให้แล้ว แต่ระบบของเรานั้นเป็นการอำนวย

ความสะดวกโดยที่เดินไปธนาคารแล้วบอกว่าจะขอจ่ายให้ทูซีทู
พีเป็นผู้ให้บริการ หลังจากนั้นระบบจะเป็นคนทำให้ทั้งหมด 
ธนาคารเคาน์เตอร์ต่างๆ จะบอกรายการมาที่ผม  แล้วผมก็
ออกรายการให้ร้านค้า และร้านค้าก็จะส่งของให้เลย”  

แล้วในตลาดต่างจังหวัดใช้ระบบออนไลน์มากน้อยแค่ไหน 
“ก็ใช้บริการพอสมควรนะ โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ 

ซึ่งในอนาคตก็น่าจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้ และคาดว่าจะโตแบบ
ก้าวกระโดดด้วย เพราะจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดมีเงินเยอะนะ 
แต่ขาดช่องทางซื้อของเท่านั้น”   

เรื่อง Business Model กับทาง Snook E-Commerce ซึ่งมี 
2 ธุรกิจหลักคือ dealfish.co.th และ sabuy.com 2 โมเดลนี้มี
ความต่างกันอย่างไร  

“dealfish วางตัวไว้ให้เป็นธุรกิจซื ้อง่ายขายเร็วแบบ  
Consumer to Consumer ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ามือสอง คอนโด 
บ้าน รถ มือถือ ซึ ่งเราเป็นผู ้ให้บริการ ก็รู ้สึกว่าอยากให้  
ผู้บริโภคทั้งสองฝ่ายได้เจอกันดีกว่า เราเรียกโมเดลนี้ว่า D TO 
B TO C เราเข้าไปหาสินค้าของธุรกิจเพ่ือหาสินค้าให้กับผูบ้ริโภค 
นั้นคือความแตกต่างของ dealfish กับ sabuy” 

ทำอย่างไรเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์จึงจะประสบความ 
สำเร็จ 

“เป็นคำถามที่ตอบยากมาก มันต้องแล้วแต่ธุรกิจจริงๆ  
แต่หลักง่ายๆก็คือ อย่าทำขั้นตอนหรือระบบให้เข้าใจยาก แล้ว
จะขายของได้ในที่สุด”  

ปัจจัยใดที่ทำให้ธุรกิจ E-Commerce ประสบความสำเร็จ 
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

“ต้องมีความตั้งใจ ไม่ใช่ว่าเปิดเว็บไซต์มา 3 ปี อีก 3 ปี
เข้ามาใหม่ก็ยังเหมือนเดิม แบบนี้คือไม่ตั้งใจทำ และต้องมี
ความซื่อสัตย์ รวมถึงต้องอำนวยความสะดวกกับลูกค้าได้มาก
ที่สุด มีช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าเยอะที่สุด สบายที่สุด  
ผมขอทิ้งท้ายว่า AEC มันใกล้เข้ามาทุกที ถ้าเราไม่ทำอะไรเรา
อาจจะเสียดุลการค้าอย่างใหญ่หลวง เพราะต่างประเทศตื่นตัว
เรื่อง E–Commerce มาก หลังจากออกมาสินค้าหลายๆ อย่าง
ในประเทศ มันก็จะถูกลดภาษีลง หมายถึงว่าอีกหน่อยผมซื้อ
ของผมอาจจะไม่ซื้อในประเทศไทยแล้ว ผมอาจจะไปซื้อในต่าง
ประเทศ” 

• ทีม่าของขอ้มลู 

เรียบเรียงจากงานสัมมนา Thailand Online Expo 2013  
วันท่ี 25-28 เมษายน 2556 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
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เถ้าแก่ที่ยังพะว้าพะวงว่า จะยอมเจียดเงินเพื่อลงทุน
ด้าน IT มากน้อยเท่าไหร่ดี และอะไรบ้างที่ควรรู้เมื่อจะลงทุน
ด้านไอที ลองมาฟังกูรูไอทีรุ่นใหม่เหล่านี้กันก่อน 

 

การลงทุนด้าน IT เป็นเรื่องคุ้มค่า 
คุณสุพลชัย สิรพัฑฒ์ Pure Flex Sale Specialist 

Systems and Technology Group IBM Thailand 
หลายๆ ท่านอาจมองว่า การลงทุน IT คือ ค่าใช้จ่ายที่

ไม่คุ้มค่า แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดี และได้ประโยชน์จากการ
ลงทุนจริงๆ ซึ ่งตัวขับเคลื ่อนผลประกอบการทางธุรกิจที ่
เกี่ยวข้องกับงาน IT นั้นต้องมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ กระบวนการ
ทำงาน และ KPI เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพ และการจะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ราบรื่นล้วน
ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วย ในการทำ Business Process ให้เกิด
ความยั่งยืน  

ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนด้าน IT ก็คือ
องค์กรที่ลงทุนด้าน IT ควบคู่กับการปรับปรุงการทำงานไป
พร้อมกัน โดยเริ่มจากการเลือกซื้อ Software ตามจุดประสงค์

“การลงทุนด้าน IT เป็นเรื่องคุ้มค่า” หากเถ้าแก่คนไหนมีแนวคิดเช่นนี้อยู่ในหัว ย่อมหมายมั่นได้ว่า
ธุรกิจของเถ้าแก่รายนั้นจะอยู่รอดไปได้ทุกยุค เพราะการพัฒนาธุรกิจ SME ไม่ว่าประเทศใดก็ตาม 
หากมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดี แตกต่าง มีเอกลักษณ์ กระทั่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก 
แม้จะประสบความสำเร็จด้านยอดขาย แต่หากต้องการทำกำไร หรือลดต้นทุน รวมถึงปั้นธุรกิจให้อยู่รอด
ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ย่อมต้องพึ่งพา IT อย่างที่สุด

ลงทุน IT ให้ธุรกิจมีกำไร 
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การใช้งานจริงเพื่อนำ Solution มาช่วยการพัฒนาธุรกิจ ต่อมา
ต้องมองว่าจะทำอย่างไรให้เป็นไปตามแผนที่ตั ้งไว้ อย่าง
บริษัท แสนสิริ ที่นำ IT มาใช้วิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึก  
เพื่อให้รู ้ถึงต้นทุนชัดเจน ทำให้ตั้งราคาได้เหมาะสมมากขึ้น 
รวมถึงการจัดการการก่อสร้างต่างๆในข้ันตอนท่ีลดต้นทุน เพ่ิมเวลา 
จัดการโปรเจ็กต์ต่างๆได้ง่ายขึ ้นโดยไม่ต้องจ้างคนเพิ ่มใน
องค์กรได้ประโยชน์เพิ ่มขึ ้นตรงนี้เป็นความสำเร็จที ่แสนสิริ    
ได้จากการนำ Software  มาใช้ในการจัดการธุรกิจ 

ดังนั ้น อยากให้ทิ ้งความคิดเก่าๆ แล้วหันมามองว่า   
การลงทุนใน IT เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากองค์กรจะพัฒนา
กระบวนการทำงานแล้ว ยังสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่าง
ประสบความสำเร็จอีกด้วย  

แนวโน้มของ Solution ในเทคโนโลยี 
โดย คุณบวรวุฒิ ชัยกุล  
Manager-Colfaboration Solutions Group Thailand Vietnam and 
Indochina Cisco Systems (Thailand) Limited 

ก่อนที่จะไปถึงเทคโนโลยีจริงๆ ตัว Organization Chart   
ก็เป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสาร สิ่งสำคัญขององค์กร   
ก็คือ ‘คน’ ที่ทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เพราะ
ฉะนั้นหน้าที่ของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรและการใช้
งานก็จะมีส่วนส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และรวบรวมการทำงานให้เป็นกลุ่มก้อน อาทิ Social Media 
Network Online ซึ่งหากมองในมุมที่เอื้อประโยชน์ก็คือ User 
ต้องการแชร์ประสบการณ์ และติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ยิ่งถ้า
ติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าในการทำงานก็จะยิ่งมีคุณภาพ 
มากขึ้น ส่วนเรื่องระบบความเชื่อถือได้ของ Solution ที่อยู่บน
ออนไลน์หลายๆอัน เราไม่สามารถเข้าไปควบคุม Service    
ได้ถึงขนาดนั้น ฉะนั้นถ้าจะนำมาใช้ในทางธุรกิจก็ต้องระวัง  
ในเรื่องนี้ด้วย ต่อมาคือเรื่องของ User Control ที่บางองค์กร

อาจจะแบ่งผู้ใช้เป็นกลุ่มๆ บางองค์กรไม่จำกัดช่องทาง เพราะ
ฉะนั้นควรมี User Control ก็จะเป็นตัวกำหนดการใช้งานว่ามี
ขอบเขตแค่ไหนบ้าง สุดท้ายคือการศึกษาเรื่อง Text Chat   

Cloud Computing กับการใช้
ประโยชน์เชิงธุรกิจ    
โดย คุณวัลลพ ทิษาสิริกุล  
Senior Advisor SAP South East Asia 

Cloud Computing เป็นสิ ่งที ่บริษัทสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ก่อนอื่นจะต้องทำความรู้จัก
กับระบบ IT ก่อน เพราะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เข้าถึงข้อมูล
ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องของความรวดเร็วในการบริการ 
ได้กลายมาเป็นปัจจัยที ่ครองใจลูกค้า Cloud Computing     
จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการตรงจุดนี้  

Cloud Computing คือ แนวคิดในการรวมข้อมูลทั้งหมด
เข้ามาในบริษัท โดยผ่าน Server ที่ทำให้รูปแบบการทำงาน
เปลี่ยนไป มอง Resource และสามารถสร้าง Visual Server 
ขึ ้นมาใช้งานได้ทันที รวมทั ้งยังมีประโยชน์ ที ่จะช่วยให้
สามารถเปลี่ยนแผนก IT ให้เป็น Service Center ได้ แถมยัง
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและลดรายจ่ายในบริษัท
อีกด้วย ซึ่งการให้บริการแบบ Cloud Computing นั้นมีหลาย
แบบโดยแบ่งรูปแบบตามผู้ใช้บริการหรือตามผู้ให้บริการก็ได้  

โดยมีหลักการทำงาน 4 ขั้นตอน เริ่มจาก มองระบบว่า 
Server อยู่ในกลุ่มไหน เพื่อทำการเชื่อมไปยัง Cloud จากนั้น
เราจะทำการรวบ Server แต่ละเครื่องเข้าด้วยกัน การบริหาร
จัดการก็จะเป็นหนึ่งเดียวโดยเลือกเครื่องหลักที่จะทำการขึ้น 
Cloud ให้เหมาะสม จากนั้นจึง Design ขั้นตอนการทำ Cloud 
Computing ให้กับองค์กรได้ 

• ทีม่าของขอ้มลู 

เรียบเรียงจากงานสัมมนา Thailand Online Expo 2013  
วันท่ี 25-28 เมษายน 2556 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 



SMEs Info
เร่ือง : จารุณี ทองไพบูลย์กิจ

ในยุคตื่นตัวของ Social Media Marketing มีข้อดี 
ข้อเสีย อย่างไร    

คุณศิวัตร: พื้นฐานของ Social Media เริ่มจากการ
เป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เรานี่แหละ เพียงแค่เปลี่ยนรูป
แบบการสนทนาและเชื่อมต่อกันในสังคมที่เรียกว่า Social 
Media ซึ ่งการต่อยอดหลังจากนั ้นก็คือการกลายเป็น
เครื่องมือทางการตลาด ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับหนึ่ง 
ทำให้นักการตลาดจับข้อดีตรงนี้มาเป็นวิธีพัฒนาความ
สัมพันธ์กับแบรนด์ หรือทำความรู้จักกันของผู้บริโภคกับ
สินค้าและบริการ การที่ผู้บริโภคพูดถึงสินค้าหรือบริการ
ผ่าน Social Media มากเท่าไหร่ ก็ถือว่ากลยุทธ์นี ้น่า  
จะเป็นที่นิยมและนำไปสู่การตลาดที่ประสบความสำเร็จ 
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จะทำอย่างไรให้กลยุทธ์ Social Media ที่ใช้ในธุรกิจประสบความสำเร็จ มาฟังคำตอบ  
จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของธุรกิจแบรนด์ดัง 3 ท่าน คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ 
นายกสมาคมโฆษณาดิจิตอล (ประเทศไทย) คุณปุณณดา เหลืองอร่าม ผู้จัดการฝ่ายขาย      
โซเชียลมีเดีย บริษัท Komli media และตัวแทนเฟชบุ๊ค ประเทศไทย และ คุณอรรถพร          
ชาญประโคน Quan Inc. Japan 

การตลาด 
บนโลกโซเชียล ง่ายถ้ารู้วิธี  



เริ่มต้นอย่างไรสำหรับผู้ประกอบการที่อยากใช้กลยุทธ์ 
Social Media  

คุณอรรถพร: ตอนนี ้เทคโนโลยีกลายเป็นสิ ่งใกล้ตัว   
ง่ายเกินกว่าที่เราจะต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์แล้ว เด็กๆ     
ก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ อย่างผมจะทำ Facebookที่แนะนำให้
รู ้จักร้านค้าของเราก็เชื ่อมต่อกับลูกค้าได้ทันทีเลย เพียงแค่
ความสำเร็จมันอยู่ตรงที่เรารู้จักสินค้าและลูกค้าของเรามาก   
แค่ไหน เพียงแต่ต้องศึกษาถึงข้อจำกัดของเครื่องมือที่เลือกใช้
ให้ดีด้วย 

เลือก Social Media อย่างไรในการทำการตลาด 
คุณศิวัตร: คงต้องดูปริมาณผู้ใช้งานและความเหมาะสม

กับกลุ ่มเป้าหมายของธุรกิจของเรา เพราะมีให้เลือกทั ้ง 
Facebook Instagram และก็ Blog ที่มีจุดเด่น และ เสน่ห์ ของ
แต่ละช่องทางจะต่างกันออกไป การเลือกใช้เพื่อการตลาด   
ให้อิงตามธุรกิจ แต่ต้องคำนึงด้วยว่า Social Media เป็นการ
สื ่อสาร 2 ทางซึ ่งสามารถเชื ่อมต่อโดยตรงกับลูกค้าแบบ      
1 ต่อ 1 หรือ กลุ่มลูกค้า กระทั่งลูกค้าติดต่อกับลูกค้าก็ย่อม
ทำได้ ฉะนั้นควรพึงระวังข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้น   

วัดผลอย่างไรในการปั้นการตลาดผ่านสื่อออนไลน์  
คุณศิวัตร: ส่วนใหญ่ก็ว ัดจากความถี ่ในการเข้าชม   

ยอดกดไลค์ รวมทั้งสำรวจจากการค้นหาผ่านเว็บไซต์ต่างๆว่า
สินค้าและบริการดังกล่าว เป็นที่รู ้จักและถูกกล่าวถึงหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นฐานข้อมูลที่เราเก็บเป็นสถิติได้  
แต่หากอยากสำรวจจริงจังแล้วนั้น จะจ้างบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญมาเก็บข้อมูลก็ย่อมได้  

 ควรจ้างผู้ดูแลทาง Social Media Marketing หรือไม่  
คุณศิวัตร: จริงๆแล้วแนะนำว่าคนในองค์กรควรดูแลด้วย

ตัวเองก่อน เพราะรูจั้กสินค้าดีท่ีสุด ไม่ว่าลกูค้าจะสอบถามอะไร 
ก็สามารถตอบได้กระจ่างกว่าด้วยข้อมูลที่มีพร้อม แต่หากมี 

ข้อจำกัดเรื่องของเวลาก็สามารถจ้างได้ โดยดูที่ความคุ้มค่า 
และผู้ที่มาทำหน้าที่นี้ควรบริการที่ดี มีการใช้ภาษาที่ ถูกต้อง 
แนวโน้มของ  Social  Media  ในอนาคตเป็นอย่างไร  

คุณศิวัตร: สำหรับตอนนี้เลยไปถึงอนาคต ก็ยังมองไม่
เห็นขาลงของสื่อช่องทางนี้นะ แต่จะหยิบใช้ตัวไหนก็เป็นอีก
เรื่องที่ต้องเจาะลึกอีกที เพราะในปัจจุบันการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว ส่วนใหญ่มักหาข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนทั้งนั้น ซึ่งใน  
แง่ของผู้ประกอบการเองก็ปรับตัวและหันหน้าทุ่มงบประมาณ
เพื่อการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

แสดงว่าต่อไปในประเทศไทย น่าจะได้เห็นการตลาดรูปแบบ
ใหม่ๆผ่านช่องทาง Social Media โดยเฉพาะ Facebook 
เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อน 

คุณปุณณดา: ประเทศไทยตอนนี้มียอดการใช้ Facebook 
เป็นอันดับ 3 และโตเร็วที่สุดในแปซิฟิก ซึ่งจริงๆแล้วนอกจาก
การติดต่อสื่อสารผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อใช้เป็นสื่อทาง
ธุรกิจอยู่ตลอด ส่วนตัวระบบเครือข่ายเองก็ปรับปรุงพัฒนาอยู่
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน. 
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Show Case
เร่ือง : นุชเนตร จักรกลม

ผมมองว่าอีก 3 – 4 ปีข้างหน้า วงการ IT จะเปลี่ยนไปอีก
เยอะ มีการแข่งขันรุนแรงในภาคของสมาร์ทโฟนที่จะทันสมัยและ
ใส่ความล้ำยุคเข้าไปเป็นจุดเด่น ส่วนตลาด PC ก็ต้องปรับตัว
เพราะสัดส่วนตกลงไปเมื่อเทียบกับยอดขายของสมาร์ทโฟนที่เพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี คาดการณ์ว่าในปี 2015 ยอดขายสมาร์ทโฟนจะแตะ
สูงขึ้นถึง 1,100 ล้านเครื่อง อย่างตอนนี้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตใน
เมืองไทยมีประมาณ 30 ล้านคน แต่ในอนาคตนั้นไลฟ์สไตล์ของ
สังคมโลกจะเข้าสู ่ย ุคโมบาย ออนไลน์ ที ่ว ่าด้วยเร ื ่องของ
เทคโนโลยี Information และ Social Network อย่างชัดเจน และ

Cloud เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน  
เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้เกิดแก่องค์กร  
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เทคโนโลยี Cloud เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลัง     
มาแรงในแวดวงธุรกิจ ซึ่ง รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์    
ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี และ คุณดนุพล สยาม
วาลา ICE Solution Managing Director สอง       
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ได้ เล่าถึงประโยชน์      
ของ Cloud ทีจ่ะเกดิขึน้กบัธรุกจิไทยใหรู้จ้กักนัมากขึ้นว่า 



ในประเทศไทยเองการขยับตัวที่เห็นได้ชัดก็คือ ระบบ
เครือข่าย 3G ที่กำลังแข่งขันกันสูงมาก รวมถึง Software 
and Service ที่แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคร่าวๆสำหรับ     
ผู้บริโภค คือ  

• Software เช่น Google E-mail Dropbox ต่างๆที่คิด
ค่าบริการรายเดือน  

• Track of Service เป็นระบบที ่เก ี ่ยวข้องกับ     
การพัฒนา Software   

• Infra Service เป็นการใช้ Infra แทน Service โดย
คิดเงินตามปริมาณที่ใช้ 

ส่วน Software สำหรับผู้ประกอบการนั้น มีทั้ง Infra 
Service คือผู้บริการลงให้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งผู้ประกอบ

การเป็นผู ้ใช้เอง หรือระบบที่ผู ้ให้บริการเป็นผู ้จัดการให้
ทั ้งหมด ตั้งแต่ Software OS Application ระบบ CRM    
การเก็บข้อมูลลูกค้าที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ฯลฯ 
ผมมองว่าผู้ประกอบการ SMEs น่าจะต้องศึกษาถึงความ
สำคัญและปรับตัวในการใช้เทคโนโลยี Cloud ซึ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลฝากไว้กับในระบบออนไลน์ เข้ามาช่วยในการจัดการ
ธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย รักษาต้นทุนในการทำงาน  

ซึ ่งตอนนี ้ผู ้ประกอบการธุรกิจในเมืองไทยก็เริ ่มเอา
เทคโนโลยี IT มาใช้ อย่างที ่ ICE Solution เองได้ใช้
เทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยในธุรกิจแล้วกว่า 30 ปี ทั้งใน
ด้านการพัฒนาองค์กรภายใน รวมถึงการดูแลลูกค้าด้วย  
ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะต้องค่อยๆ เรียนรู้ ศึกษา และ 
ทำความเข้าใจ อาจเข้าใจได้ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป 
เพราะทุกว ันนี ้ เทคโนโลยีไปไกลมากและแทบจะไม่ม ี      
ข้อจำกัดแล้ว ดังนั้นบรรดาผู้ใช้งานทั้งหลายต้องเปิดกว้าง
ทางความคิดและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์.  
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ช้อปปิ้งออนไลน์ ใช้เงินได้ง่ายๆใกล้ตัว
โดย คุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์ ผู ้จ ัดการฝ่ายและ   

ผู ้จัดการกลุ ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์    
เพื่อลูกค้ารายย่อยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

จริงๆแล้วใน 2 ปีที่ผ่านมา เรื่องของธุรกิจล้วนเกี่ยวกับ
ออนไลน์ทั้งหมด โดยมีการเติบโตต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้มีตัวเลข
ที่กำหนดชัดเจน แต่ประมาณการอยู่ที่ 25–30% ในส่วนของ
กรุงศรี เรามีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่มีการใช้จ่าย
แบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตบัตรเดบิต ซึ่งเห็นว่าตัวเลขของภาคออนไลน์โตขึ้น 3.5% 
ในส่วนของการธนาคารเองลูกค้าเข้าถึงสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น   
เราก็มีการทำระบบอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
รวดเร็ว รวมทั้งเรื่องของแอพลิเคชั่นทางมือถือเราพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งก็มีลูกค้าทำธุรกรรมออนไลน์เยอะมากในปัจจุบัน 
การชำระเงินผ่าน Mobile Banking ก็เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างความมั่นใจเรื่องความ
ปลอดภัยให้กับลูกค้าที่จะใช้บริการออนไลน์ของทางธนาคาร 

และอีกเรื่องที่เรากำลังสร้างก็คือ Communicate เป็นเวที
แลกเปลี่ยนทัศนะของกลุ่มลูกค้าธนาคารที่สนใจเรื่องการลงทุน
ต่างๆ ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อทั้งตัวธนาคารเองและผู้ใช้บริการใน
แง่ของการดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างกระจ่าง รวดเร็ว และ   
ทั่วถึง  

SMEs Insight
เร่ือง: นฤมล ชะนะคุ้ม

อะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกออนไลน ์ 
โอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องรู้ 

ประเทศไทยที่มีพลเมืองกว่า 62 ล้านคนในปัจจุบัน 
นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในเวทีโลกดิจิตอลระดับโลก 
เพราะเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีการใช้และอัตรา      
การเติบโตของการใช้ไอทีสูงมากๆ ทั้งในทางธุรกิจ 
และสังคม สังเกตได้จากยอดขายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้านไอทีในไทยจะมีตลาดใหญ่และแข่งขัน
กันสูงมาก ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน 
ที่ตามมาติดๆ คือการช้อปปิ้งออนไลน์ที่กำลังได้
รับความนิยมไม่น้อย เห็นได้จากข่าวคราวที่มีการ
ฉ้อโกงหลายกรณี ซึ่งเกิดจากการซื้อขายช่องทาง
นี้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เหรียญย่อมมีสองด้านและ
เมื่อเราก้าวมาถึงวันนี้ ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงกับ
การทำธุรกรรมออนไลน์ได้อีกต่อไป ทางที่ดีคือ
ต้องเรียนรู้ อยู่ร่วม และหยิบใช้ประโยชน์จากโลก
ออนไลน์ให้เหมาะสมกับตัวเราเอง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
เหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ 
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Shopping Online Magazine 
อีกธุรกิจที่ต้องจับตามอง

โดย คุณณัชชารีย์  ศรีโรจนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซิมโบลส์ ออฟ สไตล์ จำกัด 

ที่มาที่ไปง่ายๆ ก็คือ ทางลัดของขั้นตอนการช็อปปิ้งที่
สะดวกสบาย สามารถติดตัวไปได้ทุกที่โดยนำ E-Commerce 
เข ้ามาช่วยในการสร้างระบบ Online Media ให้ www. 
simbowsofstyle.com เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ที่มี
ทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ และความเพลิดเพลินอยู่ในเล่มเดียว 
ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ในช่วง 25-45 ปี ทั้งกรุงเทพฯ ต่าง
จังหวัด และต่างประเทศเล็กน้อย ตอนนี้เปิดให้บริการมาได้
กว่าปี ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ มียอดรวมผู้เข้า
ชมประมาณแสนคน รวมทั้งยอดผู้สั่งซื้อสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งหาก
ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าเราก็มีระบบคืนเงิน และต่อไปก็กำลัง
มองการขยายตลาดสู่ AEC 

ซึ ่งเครื ่องมือที่นำมาใช้เชื ่อมโยงลูกค้าเข้าหากันก็มีทั ้ง 
Facebook Instragram เป็น Communicaty ที่คอยประสานงาน 
แก้ปัญหา ตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ โดยที่เรา
เป็นตัวกลางผู้จัดการให้ ก็ถือว่าคอยดูแลให้แฮปปี้กันทั้งสอง
ฝ่าย 

ชุมชนที่ใหญ่ที่สุด บนโลกออนไลน์
โดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Product Development 

Manager เว็บไซต์ pantip.com 

ปัจจุบันพันทิป แบ่งเป็นห้องที่รองรับสมาชิกและบุคคล
ทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการกว่า 30 ห้อง แบ่งตามประเภทความ
สนใจ ล่าสุดเพิ่งเปิด ห้องการ์ตูน เพื่อเป็นช่องทางให้คนที่ชอบ
เหมือนๆกันได้พูดคุยแลกเปลี ่ยนข้อมูลความรู ้กันอย่างเสรี 
นอกจากการพัฒนาระบบและเปิดห้องต่างๆแล้ว ตอนนี้เรายัง
ทำ Micro Communicaty รวมทั้งปรับโฉมใหม่ของเว็บไซต์ครั้ง
ใหญ่ในรอบ 16 ปี เพื่อตอบโจทย์และข้อจำกัดที่เว็บไซต์เดิม 
ทำไม่ได้ อาทิ พันทิปรูปเก่าเรามีการลบกระทู้ที่ไม่มีใครมาตอบ

เกิน 2 เดือน แต่ตอนนี้จะเก็บข้อมูลกระทู้เก่าเอาไว้ การแก้
ปัญหากระทู้หาย และการเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มเข้าไป ซึ่งผลที่
เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือความเรียบร้อยในการจัดระเบียบหน้าเว็บ 
อ่านง่าย สบายตา  

ส่วนเรื่องของการโฆษณาแบรนด์ต่างๆ ในปัจจุบัน เห็นว่า
หากมีการเกิดของ Communicaty ออนไลน์ ที่ให้คนใช้งานจริง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนใช้งานจริงหรือสนใจใช้งานร่วมกัน 
การโฆษณาคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญรองลงมาหรือเป็นเพียง
ส่วนเสริมเท่านั้น 

ตลอด 16 ปี ที ่ผ่านมาก็ภูมิใจที ่กลายเป็นเวทีให้กับ
หลายๆคน ทำให้ผู้ใช้บริการไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือตัก
เตือนกัน ซึ่งมีหลักการง่ายๆก็คือ การฟังเสียงของผู้ใช้บริการ
ของเรา ซึ่งการสร้างองค์กรที่มี Communicaty ชัดเจนเช่นนี้จะ
ต้องมีทีมงานดแูลระบบตลอด 24 ช่ัวโมง มีการวางกระบวนการ
ดูแลกระทู้ของผู้ใช้บริการที่เข้มแข็ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพัน
ทิปเลยก็ว ่าได ้ ใครทำผิดกติกาจะใช้ระบบการนับแต้ม       
ตักเตือน และแจ้งลบ    

สุดท้ายอยากฝากว่าการมองโลกออนไลน์ เราสามารถ
มองได้ 3 ขา โดยแบ่งเป็น ขาแรกคือเรื่องของการเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ต ส่วนขาที่สองคือการมีตัวตนบนโลกออนไลน์  และ
ขาสุดท้ายคือ ความรู้ของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ   
ที ่สามารถศึกษาได้ฟร ีๆและมีการอัพเดทอยู ่ตลอดเวลา     
ต้องปรับตัวไปพร้อมกับเร่งความเร็วให้กลายเป็นผู้คล่องแคล่ว
ว่องไว ซึ่งทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ
บนโลกออนไลน์นั่นเอง.  
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Opportunity
เร่ือง: บัวตะวัน  มีเดีย

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้นับวันไอทียิ่งทวีความสำคัญและมี
ความจำเป็นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดีย 
ที่ในปัจจุบันกำลังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง เพราะเป็นสื่อ
ที่คนทั้งโลกสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ต่ำมากเมื่อ
เทียบกับต้นทุนของสื่อเดิม ทำให้แนวโน้มในการพัฒนา
สินค้าและบริการของ SMEs สามารถเพิ่มสูงขึ้นได้  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำไอ
ทีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ SMEs มากขึ้น จึงได้จัด   
ทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enhancing 
SMEs Competitiveness Through IT: ECIT) หรือโครงการ  
อีซี่ไอทีขึ้น 

โครงการอีซี่ไอที เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการส่งเสริม
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยระบบไอที ซึ่งกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียม
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดย
เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ให้ได้
รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม
ให้ SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ยกเครื่อง SMEs ด้วยกลยุทธ์ IT 
ใช้สื่อออนไลน์ยุคใหม่เข้าถึงผู้บริโภค 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอย่าง  
แพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะกับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนื่องจากไอทีนั้น   
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถ   
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจอยู่รอดและมีผลกำไรมากขึ้นได้ 

เป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
1. ม ุ ่งเน ้นซอฟต์แวร ์การบร ิหารงานครบวงจร และ

ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย
เทคโนโลยี Cloud Computing รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้ Mobile 
Application ที่ใช้งานง่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพ
ของกิจการ 

2. การพัฒนาบุคลากร SMEs ด ้านไอท ี เพ ื ่อเพ ิ ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานผ่านหลักสูตรการอบรมอย่าง การ
สร้างโอกาสธุรกิจด้วย CRM และ KM การใช้ Social Network 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยกำหนดเป้าหมายอบรม 1,500 
รายทั่วประเทศ 

3. ส่งเสริมระบบ e-Marketplace และ e-Supply Chain เพื่อ
สร้างร้านค้าออนไลน์ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการ  
รวมกันของกลุ่มประเทศอาเซียนจะยิ่งทำให้โอกาสค้าขายทาง
ออนไลน์เปิดกว้างมากขึ้น และขยายโอกาสเข้าสู่คนมากกว่า 
600 ล้านคน ซึ่งช่องทางออนไลน์ รวมถึงโซเชียล มีเดีย ถือเป็น
ช่องทางเดียวที่มีศักยภาพ สามารถลดต้นทุน และเพิ่มยอดขาย
ได้ในเวลาเดียวกัน 

4. ส่งเสริม SMEs โดยใช้ Green IT ด้วยระบบ Dead Stock 
Management เพื ่อลดต้นทุนในการเก็บสต็อกสินค้าและเพิ่ม   
มูลค่าของสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้น 
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แนวทางทั้ง 4 ด้านนี้ จะทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถ
แข่งขันต่อไปได้ เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ทั้งหมดนี้มุ่งเป้าไปที่การยกระดับ SMEs ไทยสู่ระดับสากลบนพื้น
ฐานของการทำงานด้วยระบบไอที ซึ่ง กสอ. ได้ริเริ่มและผลักดัน
ให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านไอทีแก่ SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้ภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

นายวาท ี พรีะวรานพุงศ ์ ผูอ้ำนวยการส่วนบริการสารสนเทศ 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่า การเติบโตของของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้ามามีบทบาทต่อกระแสสังคมในปัจจุบัน ซ่ึงผูบ้ริโภคท้ังหลาย
เริ่มปรับตัว และสามารถเปลี่ยนเข้ามาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจำวันได้ ซ่ึงมีบทบาทท้ังต่อความคิด การตัดสินใจ และ
เกิดเป็นกระแสในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ 
SMEs ไม่ควรมองข้าม เพราะตัวเลขการเพิ่มขึ้นของประชากร  
ในโซเชียล มีเดียนั้นกระโดดตัวสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยกว่า 13 
ล้านคนใช้ Facebook นอกจากนี้ยังมีการใช้งานผ่าน YouTube 
โดยเฉลี่ยวันละกว่า 5 ครั้ง และตัวเลขผู้ใช้ Twitter ที่กำลังเพิ่ม
สูงขึ้น รวมถึงช่องทางใหม่อย่างอินสตาแกรมที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน
กว่า 50% ต้องมีแอพพลิเคชั่นนี้ ซึ่งทุกช่องทางมีแนวโน้มเติบโต
แบบก้าวกระโดดแทบทั้งสิ้น 

ฉะนั้นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ คือการนำโซเชียลมีเดียเหล่านั้น
มาบูรณาการและนำไปบริหารจัดการควบคู่กับเทคโนโลยีสาร
สนเทศต่างๆและพัฒนาสินค้าบริการของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น 
เพราะการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ถือเป็นการสื่อสารอันทรง
อิทธิพล เน่ืองจากเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารมีการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์ 
และเมื่อมีการโต้ตอบกันไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่คุ้นเคย

ระหว่างกัน ซึ่งทำให้ธุรกิจ SMEs สามารถนำมาใช้ในการ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Manage 
ment) ได้ และที่สำคัญมีต้นทุนไม่สูงนักช่องทางโซเชียล 
มีเดียจึงเป็นช่องทางสำคัญที่ SMEs สามารถใช้สร้างความ
คุ้นเคยกับตราสินค้า ให้ผู้บริโภคได้จดจำ รับทราบข้อมูลข่าว
สารอย่างต่อเนื่อง พูดคุยกันได้ ทำให้เราทราบความคิดเห็น
ของผู้บริโภค แต่จุดอ่อนของมันคือ สามารถสร้างความรู้สึก
อึดอัดหรือสร้างความรำคาญให้ผู ้บริโภคได้โดยที่เราอาจ  
ไม่รู้ตัว ดังนั้น ต้องเน้นการสร้างความน่าสนใจ ความชัดเจน 
ตรงประเด็น และการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสนองตอบและ
ติดตามพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง 

ผู ้อำนวยการส่วนบริการสารสนเทศ กรมส่งเสร ิม
อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปัจจุบันมี SMEs ที่เข้า
ร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2552 – 2555 เป็นจำนวนมากถึง 360 
กิจการ ในหลายหลายอุตสาหกรรมท้ัง ภาคการค้า ภาคการผลิต 
ภาคการบริการ ที่มีการใช้ระบบไอทีเป็นเครื ่องมือในการ
บริหารงานและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ทั ้งใน  
เร่ืองของการวางแผนการผลิต การสต๊อกวัตถุดิบ การติดตาม 
การส ่งของตามคำส ั ่ งซ ื ้อ ตลอดจนการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ซึ ่งส่งผลในการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
โดยรวมได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ต่อปี โดยคาดว่าในปี 
2556 น้ี จะมี SMEs ที่ให้ความสนใจในเรื่องของการบริหาร
กิจการด้วยระบบไอทีเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งน่าจะเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมากว่า ร้อยละ 20 เพราะเนื่องจากผู้ประกอบ
การเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ด้วยโซเชียล มีเดียมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่จะมีการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นน่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค กลุ่มบริการขนส่ง เป็นต้น  

• ผูส้นใจเขา้รว่มโครงการพฒันาขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนัอตุสาหกรรมไทยดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
ส่วนบริการสารสนเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท์ 0 2354 9078 หรือ  www.ecitthai.net 
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ชูนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ 

ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมย่อมต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน     
ซึ่งการเดินหน้าในแต่ละก้าวนั้น เปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นด้วย ‘นวัตกรรม’ และการที่นวัตกรรมใดๆ   
จะเกิดขึ้นและตอบสนองต่อธุรกิจได้อย่างตรงจุด ก็ย่อมต้องบ่มเพาะด้วยประสบการณ์ของ                
ผู้เชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถของรัฐบาลร่วมกัน วันนี้อุตสาหกรรม SMEs บ้านเรา เห็น
ความสำคัญของคำว่า ‘นวัตกรรม’ แค่ไหน คุณจงรัก  พันธุ์สุวรรณ  ผอ.ส่วนเสริมสร้างขีด        
ความสามารถผู้ประกอบการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะมาแถลงให้          
ชาว SMEs ได้รับทราบ 

ภาพรวมในหนา้ทีข่องสว่นเสรมิสรา้งขดีความสามารถ 
ผู้ประกอบการ SMEs มีขอบเขตการส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการอย่างไร  

เรามีคอนเซ็ปต์สั้นๆคือ ทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการ
เก่งมีความเป็นผู้นำหลายด้าน มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ ้น รวมทั้งออกสู่สากลได้อย่างมีศักยภาพ 
ภารก ิจหล ักของเรา ในการค ้นคว ้าหารูปแบบและ
กระบวนการที่ช่วยเพิ่มทักษะ วิสัยทัศน์ และขีดความ
สามารถ จากตรงนั้นเรานำมาจัดทำเป็นหลักสูตรโครงการ
นำร่องเพื่อช่วยผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม แต่ตอนนี้
ปัญหาอยู่ที่การขาดบุคลากรที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ได้อย่างครบถ้วน ทำให้ต้องส่งต่อให้หน่วยงานร่วมใน
ภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยกันนำพาผู้ประกอบการทั่วประเทศที่
มีกว่า 2 ล้านรายให้เติบโตไปพร้อมกัน ในปัจจุบันสถานที่
ทุกที่กลายเป็นตลาดได้หมด เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสูง ผู้ประกอบการต้องรีบเข้าใจและปรับตัวเอง
ให้ทัน ยิ่งการเปิดการค้าเสรีกำลังจะมาคู่แข่งทั้งภายใน
และภายนอกประเทศจะยิ่งเพิ ่มสูงมาก เราจึงมีหน้าที ่
พัฒนาผู้บริหารให้เก่งรอบด้านเพื่อรับมือกับภาวะที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน 

จุดแข็ง-จุดอ่อน ของผู้ประกอบการ SMEs ไทย      
เป็นอย่างไร 

SME ขนาดเล็กของไทยมีเยอะมาก ส่วนขนาดกลาง
และใหญ่ก็มีเช่นกัน ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่ง
ของเศรษฐกิจในประเทศ แต่ส ่วนใหญ่เป ็นธ ุรก ิจใน
ครอบครัวที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น ทำให้ขีดความสามารถใน
การผลิตและการลดต้นทุนยังทำได้ไม่ดีพอ ถ้าเจอตลาด

Information
เร่ือง : ณรงค์  รู้จำ
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ขนาดใหญ่ก็ลำบาก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมยังมี SMEs   
อีกเยอะที่ไม่ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วย ทำให้ยังคงพบ
ปัญหามากมาย ทั้ง คุณภาพ กลยุทธการผลิต ช่องทางการ
จำหน่าย ปัญหาแรงงาน การควบคุมต้นทุนไม่ได้ การเข้า
ไม่ถึงแหล่งข้อมูลที่จะนำมาวิจัยพัฒนาธุรกิจของตน และ
อุปสรรคนวัตกรรมของเรายังเป็นรองประเทศเพื ่อนบ้าน 
ส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ มีหน้าที่
แนะแนวทางให้ SME มองคู ่แข่งเป็นพันธมิตร ปรับตัว  
ตามความยึดหยุ่นให้ได้ เกิดประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้ง
ยังสามารถรองรับตลาดได้อีกด้วย  

ในความหมายของกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม ‘นวตักรรม’ 
มีความสำคัญมากหรือน้อยขนาดไหน 

ทั ่วๆไปนวัตกรรมก็เป ็นสิ ่งใหม่ท ี ่ เก ิดจากความรู ้   
ความคิดสร้างสรรค์ นำมาสร้างสิ่งใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม แต่อีกนัยยะของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เรามองก็คือ 
การสร้างสินค้าและบริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การจัด
องค์กรรูปแบบใหม่ การบริหารจัดการใหม่ ตลอดจนพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา  
เน้นการเปลี ่ยนวิธ ีค ิดใหม่เพื ่อนำไปสู ่ระบบเศรษฐกิจ       
ที ่สร ้างสรรค์แต่ผู ้ประกอบการไทยมักมองว่าเร ื ่องของ
เทคโนโลยีเป็นเรื่องไกลตัว   

ดังนั้น นวัตกรรมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความ
สนใจและให้การแนะแนวทางการพัฒนา มี 3 ประเภท  
ด้วยกัน คือ กระบวนการผลิต การจัดการ ตัวสินค้า  

นวัตกรรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ตลาดที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไร 

ทุกธุรกิจล้วนลงสนามมาแชร์ตลาดกันมากขึ้น ตลาด
เติบโตขึ้น นวัตกรรมจึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากในการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ไม่ว่าบริษัทจะเล็กหรือใหญ่   
ล้วนต้องพึ่งพานวัตกรรมมากขึ้น เพราะเทรนด์ของธุรกิจ
ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว จะมัวพึ่งวัตถุดิบหรือแรงงานไม่ได้ 
แต่ต้องแข่งขันกันโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยในการผลิต จึงจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
กับธุรกิจอื่นๆ  
ส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ     
มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างไร 

เรามีทั้งนโยบายและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและไอที
เป็นแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใต้โครงการ
ต่างๆ หลายโครงการ เช่น กลยุทธ์เรื่องการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  
กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมไทยในเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประยุกต์
ให้สู ่เชิงพาณิชย์ แบบ 2 ระดับ ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร ส่วนในระยะยาว กรมฯก็วางแนวทาง
ภายใน 3-5 ปี เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมในองค์กรเพื่อให้    
ผู ้ประกอบการดูแลตนเองได้ สร้างแผนการทำงานใน
อนาคตเป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 
ตามที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยวางแนวทาง
ด้านนวัตกรรม  
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จากโครงการเพิ่มศักยภาพอย่างมีนวัตกรรม ซึ่งช่วย
เรื่องทักษะและศักยภาพในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ในการจัดกรุ๊ปสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพสูงสุด รวมถึงการ
พัฒนาองค์กรเพื่อการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งโครงการนี้
มีผู ้ประกอบการหลากศักยภาพ หลายขนาดเข้าร่วม    
แต่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานที่ด ี เช่น บริษัทผลิตยา ไบโอแล็ป ที ่มองเห็น
ศักยภาพของผลไม้ไทย และแตกตัวธุรกิจออกเป็น 2 ทาง 
คือ ทั้งผลิตยาและอุตสาหกรรมมะม่วงส่งออก โดยใช้
เทคโนโลยีการพัฒนาเคร ื ่องอบมะม่วงจากสถาบัน    
การศึกษาในบ้านเรามาใช้ รวมถึงเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของบริษัท เป็นต้น 

กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมที่ ช่วยให้          
ผู้ประกอบการลงทุนกับนวัตกรรมภายในองค์กร
อย่างไร  

ผู้ประกอบการรายย่อยพบอุปสรรคหลายประการ     
ทั้งเรื่องเงินทุน บุคลากรในองค์กรที่ไม่มีศักยภาพในการ
คิดอย่างสร้างสรรค์และมีระบบองค์ความรู ้ในเรื ่องนี ้   
รวมทั้งบรรยากาศที่จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ ดังนั้น 
ทางกรมฯเอง ได้รับงบประมาณมา เราก็ใช้งบตรงนั้นมา
ใช้บริการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ 

ปัจจัยใดที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs 

ผู้ประกอบการ SMEs ต้องมีทัศนะคติในการเปลี่ยน 
แปลงด้านนวัตกรรมตั ้งแต่ภายในองค์กร เช่น สร้าง                  
คนในองค์กรให้มีส ่วนร่วมที ่จะเสนอข้อคิดเห็นและ
กิจกรรมต่างๆ สำคัญที่สุดคือ การสร้างคิดนวัตกรรม
ทำงานเน้นความคิดสร้างสรรค์ ให้เจ้าหน้าที่มีบทบาทใน

• สว่นเสรมิสรา้งขดีความสามารถผูป้ระกอบการ 
สำนักพัฒนาผูป้ระกอบการ (สพก.)  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2202 4579, 0 2202 4596 
 

การพัฒนาศักยภาพ ตัวเองและไม่เพียงแต่การพัฒนา
ภายในองค์กรเท่านั้น นวัตกรรมภายนอกองค์กรที่ได้
จากข้อมูลการวิจัยพัฒนาและแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ ผู้ประกอบการก็ต้องเห็นความสำคัญและตัดสินใจ
เลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนด้วย 

สดุทา้ย ผอ. คาดหวงักบัการพฒันาดา้นนวตักรรม
ของผู้ประกอบการอย่างไร 

สำหรับความคาดหวังในการพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME ในด้านนวัตกรรมในฐานะของผู้ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ เรามีทั้งระบบและแนวทาง
จากโครงการต่างๆมากมายที ่ช่วยสนับสนุน พัฒนา   
ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและไอทีของผู้ประกอบ
การให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม SMEs บ้านเรามี
กว่า 2 ล้านราย และมีแนวโน้มที่ดีในการให้ความสำคัญ
กับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น สองสิ่งที่จำเป็นคือ ความแตก
ต่างและความคิดสร้างสรรค์ ส่วนเรานั่นก็จะเป็นฟัน
เฟืองที่ช่วยนำไปผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง. 
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การประกอบชิ้นส่วนเล็กๆ ให้เป็นหุ่นยนต์เป็นการเรียนขั้นพื้นฐาน  
จากนั้นพัฒนาระบบความคิด สอนวิธีทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ จากนั้น
เปลี่ยนหุ่นยนต์เป็นกีตาร์ แล้วเล่นกีตาร์ให้เป็นเพลงได้โดยไม่ต้องใช้สาย
กีตาร์ อาศัยเรียนรู้ระบบเซ็นเซอร์ (sensor) เข้ามาช่วยทำให้เกิดเสียง 
เพียงเท่านี้เด็กอายุไม่กี่ขวบก็กลายเป็นอัจฉริยะเล่นกีตาร์ได้โดยไม่ต้อง
อาศัยตัวโน้ตอีกต่อไป นี่คือสื่อสมัยใหม่ที่สอนให้เด็กฉลาด สอนให้เด็ก
เป็นอัจฉริยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองทั้งหลายแสวงหาเป็น
อย่างยิ่ง    

วิทวัส สินส่งสุข ผู้อาจหาญเข้ามาทำธุรกิจแนวใหม่ ที่ใช้หุ่นยนต์
เป็นสื่อการสอน แม้จะเล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็ก แต่ก็แอบเก็บคะแนน

นิยมที่ผู้ปกครอง อาศัยความรู้ระดับปริญญาโทใน
สาขาที่คนเรียนน้อยและจบยาก นั่นคือ สาขาวิชา
วิทยาการหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ สถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผู้บริหารมือใหม่รายนี้สามารถ
ถอดรหัสทางธุรกิจของตนได้สำเร็จ โดยเอาความรู้
ด้านหุ่นยนต์เป็นตัวตั้ง บวกด้วยอุดมการณ์ ยกกำลัง
ด้วยเงินทุนนับแสน กับแนวคิดใหม่จับความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์กับการศึกษามาอยู่ด้วยกันได้ผลลัพธ์
ออกมาเมื่อปลายปี 2554 เป็น โรงเรียนเรสจีเนียส
สคูล เรียกให้เท่ๆว่า “โรงเรียนสอนอัจฉริยะ” โดยมี 
อิษฎา เหล่าสุนทรากุล ช่วยถอดรหัสแปลงความ
คิดเป็นธุรกิจได้อย่างลงตัว 
ธุรกิจที่ทำอยู่นี้คืออะไร 

เราเป ิดเป ็นสถาบ ันการสอนเสร ิมท ักษะ  
สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ใช้ชื ่อสถาบัน 
Raise Genius School แปลตามศัพท์คือ Raise    
แปลว่า ส่งเสริม Genious แปลว่า อัจฉริยะ School 
แปลว่า โรงเรียน   
ก็คือโรงเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็ก 

ตอนแรก List ไว้หลายชื่อมาก แล้วก็มานั่งถาม
ตัวเองว่า อะไรคือคุณค่าที่สูงสุดที่ผู้ปกครองซึ่งเป็น 
กลุ่มเป้าหมายของเราให้ความสำคัญ ก็จะมีหลายช่ือ 
ไม่ว ่าจะเป็นสอนคอมพิวเตอร์ประกอบหุ ่นยนต์   
สอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปรากฏว่าพวกนั้นเป็นความ
ต้องการส่วนหนึ่งของพ่อแม่ แต่เราจะทำธุรกิจนี้ไป

เรสจีเนียสสคูล (Raise Genius School)  สถานที่แห่งนี้จะเรียกว่า
สถาบัน หรือโรงเรียน หรือโรงเรียนสอนเสริมก็แล้วแต่ ผู้ก่อตั้ง    
มีความปรารถนาอยากให้เด็กไทยเรียนรู้ด้วยหลักเหตุและผลแทน
การท่องจำ ที่นี่สอนให้เด็กใช้สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่าง
สัมพันธ์กันใช้ศาสตร์และศิลป์ควบคู่การสอน โดยมีหุ่นยนต์     
เป็นสื่อการเรียนการสอนชั้นเยี่ยม   

Raise Genius School   
เรสจีเนียสสคูล  
โรงเรียนส่งเสริมอัจฉริยะ 
ใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการสอน 

Focus SMEs
เร่ือง: ปาณทิพย์  เปล่ียนโมฬี      
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ซ่ึงก็จะเข้าสูก่ระบวนการการสอนของเราแล้ว elearning by doing  
ตามทฤษฎี Constructionism 

ในความเป็นหุ่นยนต์คนไทยมักจะเข้าใจว่าต้องเป็นตัวๆ 
ออกมาเดินเป็นคนๆ เป็นแบบน้ัน คือ สโคปของหุ่นยนต์ทั้งหมด
ไม่ใช่มีแค่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (humanoid robot คือหุ่นยนต์ที่
ออกแบบขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์) แต่มัน
หมายถึงระบบอัตโนมัติทั้งหมดด้วย แล้วก็ชนิดของหุ่นยนต์
ตามที่เรียนที่ภาควิชาหุ่นยนต์ ถ้าสโคปลึกลงไปอีกมันจะมีหุ่น
ยนต์แบบเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ไม่
ได้ก็คล้ายๆ กับเครื่องจักรที่เอาบางส่วนของหุ่นยนต์มาใช้งาน 
เช่น โรงงานฮอนด้า เขาใช้แขนกลมาประกอบรถ เขาจำลอง
แค่ส่วนแขนออกมาเป็นหุ่นยนต์ แล้วก็บางโรงพยาบาลที่จะมี
โฆษณาอยู่ว่า คุณหมอเป็นหุ่นยนต ์ เขาก็จะใช้แค่ส่วนบนออกมา 
ส่วนหน้าเป็นหุ่นยนต์ แล้วก็เกิดการโต้ตอบกันระหว่างคนไข้กับ
ญาติของคนไข้ อันนั้นคือความเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งเราโชคดีตรงท่ี
ว่าเราจะมีทฤษฎีหุ่นยนต์จริงๆ มาประกอบการสอนตรงน้ี   
ทฤษฎี Constructionism ที่กล่าวถึงนั้นคืออะไร 

เป็นทฤษฎีการเรียนรู้โดยที่เขาจะมีพื้นฐานความรู้ของตัว
เองอยู่แล้ว ทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานไม่เท่ากันถึงแม้จะเรียน
ห้องเดียวกัน ครูคนเดียวกันก็ตาม แต่ว่าในบางเวลาที่อย่าง
เขาไปอยู่กับผู้ปกครองอีกท่านหนึ่ง กับเด็กอีกคนไปอยู่กับ    
ผู้ปกครองอีกคนหนึ่ง ทำให้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ของเด็กแต่ละ
คนไม่เท่ากัน เขาก็จะมีพื้นฐานตรงนั้นมา น้องๆ ที่มาเรียนรวม
กันถึงแม้ครูคนเดียวกันก็ตาม เขาก็จะเอาความรู ้ใหม่ที ่ได้   
มาประมวลกับความรู้เก่าที่เขามีอยู่แล้ว ก็สร้างเป็นองค์ความ
รู้ใหม่ของตัวเขาเองเฉพาะบุคคล  ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
ในเมืองไทยมีการสอนลักษณะแบบนี้ไหม 

เริ่มมีในปัจจุบันนี้ แต่ว่าเป็นการศึกษานอกระบบที่ไม่ใช่
อยู่ในระบบมากกว่า 
เด็กที่เรียนจบจากโรงเรียนนี้เขาจะได้อะไร 

ได้กระบวนการความคิดระหว่างที่เขาเรียน เขาจะไม่ใช่
แค่ว่าต่อเล่นอย่างท่ีบอก ในระหว่างท่ีเขาต่อ อันดับแรกเบ้ืองต้น 
หลักสูตรของเราเราจะสอนให้เขาใช้พาร์ท(ชิ้นส่วนตัวต่อ) แปลกๆ 
พวกนี้ ซึ่งคำว่า เลโก้ (Lego) เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่คนจะเข้าใจ
ว่าเป็นของเล่น แต่ว่าชนิดของเราที่เราใช้เป็นสื่อในการสอน 

อีกหลายสิบปีข ้างหน้า เราก็เลยต้องการคำกว้างๆ ที ่
ครอบคลุมความต้องการทั้งหมดของผู้ปกครอง ก็เลยใช้คำว่า
อัจฉริยภาพ สิ่งที่เราทำเป็นการเสริมพัฒนาการและศักยภาพ  
โดยเน้นทักษะพื้นฐานเป็นหลัก 
โรงเรียนนี้สอนอะไรให้แก่เด็ก  แล้วต่างจากโรงเรียนทั่วไป
อย่างไร 

จริงๆ ไม่อยากเรียกโรงเรียนซะทีเดียว แต่ว่าเราจะเป็น
สถานที่ที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงออก มีเวทีในการ
เรียนรู้สิ่งที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เช่น เราใช้หุ่นยนต์
เป็นสื่อในการสอน คือสมัยนี้การเรียนเขาจะเน้นไปที่ STEM 
(ย่อมาจาก science, technology, engineering and math) เป็น
กระบวนการเรียนที่ทำให้เด็กนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนใน
การเรียนรู้ เพื่อดำรงชีวิตปัจจุบันให้ทันกับยุคมากที่สุด ด้วย
หลักสูตรตรงนี้ เราก็มีหุ่นยนต์เป็นสื่อในการสอน ซึ่งในความ
เป็นหุ่นยนต์ก็จะมีความน่าดึงดูดใจเด็กๆ ตรงที่ว่าสามารถ
เคลื่อนไหวได้ ถ้าเกิดลงลึกเข้าไปในตัวหุ่นยนต์ จะแบ่งเป็น    
2 ส่วน ก็คือ ด้านฮาร์ดแวร์กับด้านซอฟท์แวร์ ตรงนี ้ก็
สามารถกรองเด็กได้ในระดับหนึ่งว่า เด็กที่มีความสนใจทาง
ด้านฮาร์ดแวร์เป็นยังไง ก็จะปูแนวไปทางไหน ทางด้าน
ซอฟท์แวร์จะปูแนวไปทางซอฟท์แวร์แนวไหน คือคนไทยมัก
จะเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องว่า การเรียนหุ่นยนต์หมายถึงการเรียน
คอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันหุ ่นยนต์ที ่ผ่านมามักจะใช้ครู
คอมพิวเตอร์ในการสอนหุ่นยนต์ แต่ในความเป็นจริงหุ่นยนต์
ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ เพราะว่ามันต้องมีทั ้งแมคคานิค 
(mechanic) ก็คือการใช้กลไกพวกฟิสิกส์พื้นฐาน พวกวิศวะ 
พ้ืนฐาน ก็เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำให้เลือกใช้หุ่นยนต์เป็นส่ือการสอน 
ที่บอกว่าใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ ไม่ใช่เป็นการสร้างหุ่นยนต์ใช่
ไหม แลว้ใชหุ้น่ยนตเ์ปน็สือ่อยา่งไร ชว่ยอธบิายตรงนีด้ว้ย 

ถูกต้อง เราไม่ได้สอนให้เด็กต่อหุ่นยนต์เป็นแค่อย่างเดียว  
แต่ว่าเราเร่ิมต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กในการเรียนรู ้
โดยที ่ว่าเราเอาหุ ่นยนต์ที ่สามารถเคลื ่อนไหวได้มาดึงดูด     
ให้น้องๆ รูสึ้กต่ืนเต้นว่าทำไมของเล่นเขาสามารถเคล่ือนไหวได้ 
เมื่อเขาเริ่มเกิดแรงบันดาลใจ เขาก็จะเกิดจินตนาการเป็นขั้น
ต ่อไป ไหนลองดูซ ิว ่าถ ้าเก ิดมาสร ้างห ุ ่นยนต์เองตาม
จินตนาการเขา ผลจะเป็นยังไงบ้าง เขาก็จะได้ลงมือปฏิบัติ  
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มันเป็น Education Set ซึ่งมันไม่มีขายทั่วไปในห้าง ประกอบ
ไปด้วย มอเตอร์ เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดการรับรู ้
แต่ละชนิด แต่ละประเภท พอน้องเขาใช้พาร์ทเสร็จ ใช้พาร์ท
เป็นเราก็เร่ิมให้ฟังก์ช่ันเขา หมายถึงว่าคุณยังต้องทำอะไรได้บ้าง 
โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกำหนดว่าเขาจะต้องมีดีไซน์ยังไงให้เขา
ออกแบบเอง อันน้ันก็ได้เร่ิมใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ของเขาในการออกแบบออกมา   
ที่บอกว่าสอนกระบวนความคิด คือความคิดมันเป็น   
นามธรรม เปน็สิง่มองไมเ่หน็ การทีจ่ะสอนสิง่ ทีม่องไมเ่หน็
ให้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน  มันจะออกมาใน
ลกัษณะไหน   

ยกตัวอย่างง่ายๆ การที่น้องมาเรียนกับเรา เห็นว่าเป็น
หุ่นยนต์ เห็นว่าเป็นการประกอบ การเขียนโปรแกรมสั่งมัน 
มันเป็นเรื ่องกระบวนการคิดยังไง กระบวนการคิดก็จะมี  
Input processing และ Output เสร็จแล้วก็ดู Output ที่ได้มัน
ผิดจากความต้องการไหม แล้วก็ผิดแค่ไหน ก็เอาความผิด
พลาดตรงนั้นมาปรับปรุงที่ในส่วนของ Input แล้วก็ Process 
ต ่อไปก ็จะเป ็นกระบวนการท ี ่ วนไปวนมาไม ่รู ้ จบเป ็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย แต่จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่
เข้ามาสัมพันธ์กัน   

 ภาพชัดๆ ของคำว่า Input คืออะไร เช่น กรณีจะทำ   
หุ่นยนต์สักตัวหน่ึง แน่นอนต้องมีอะไหล่ มีมอเตอร์ มีเซ็นเซอร์ 
มีโจทย์มีอะไรแล้วแต่ที่เป็น Input ส่วน Processing ก็คือ   
การเอาส่วนต่างๆ มาประกอบกัน การเขียนโปรแกรมก็ดี เสร็จ
แล้วสิ่งที่ได้ก็คือ ได้หุ่นยนต์เป็นตัวๆ ระบบอัตโนมัติเป็นชิ้นๆ 

แล้วก็ทดลองดูว่ามันตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่า    อันนั้นก็
คือในส่วนของ Output ดังนั้นเมื่อเด็กทำรถสักคันหนึ่ง แล้วให้
วิ่งผ่านสะพานที่กำหนดไว้ อันนี้คือโจทย์ เด็กมี Input คือมีล้อ
ให้เลือก 4 ขนาด มีอุปกรณ์ให้ 20 ชิ้น มีโจทย์ว่า  ต้องทำ
ภายในเวลา 1 นาที รถต้องวิ่งผ่านนะ ทุกอย่างนี่คือ Input 
เด็กก็ต้องลองผิดลองถูก ลองทำตามแบบที่คุณครูให้ความรู้มา
ด้วย ว่าล้อแบบนี้เหมาะกับอะไร เขาก็จะเอาความรู้ที่เขาเคยมี
ตอนสมัยคุณพ่อขับรถว่าถ้าขับรถบนสะพานก็ต้องเร่งความเร็ว
ขึ้นไปก่อนในจังหวะมากขึ้น นั่นคือความรู้ในทุนเดิมของเขา 
มาบวกความรู้ใหม่ว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ใหม่นั้น   ต้องออกแบบ
ล้อให้กว้างขึ ้น รถต้องเตี ้ยลง ความรู ้ใหม่ที ่ได้ตามทฤษฎี 
Construction Processing แล้วเขาก็เอามาผนวกกัน  เขาก็เอา
มาผ่านการ Process ก็คือประกอบแล้วทดลอง รถวิ่งตรงกลาง  
ล้มตึง ล้มปุ๊บคือ Output แต่ไม่ใช่ Output ตามที่เขาตั้งใจ มัน
ล้มกี่องศาตรงนั้นคือความแตกต่าง เอาองศานั้นมาปรับผ่าน
ล้อ มาปรับปรุงโปรแกรมแล้วไปรันใหม่ ทำอย่างนี้ 10 – 20 
รอบ สุดท้ายเราก็จะนั่งคุยกับน้องหลังจากเสร็จว่า น้องครับ
หลังจากเรียนเสร็จ ตั ้งแต่หุ ่นยนต์ที ่วิ ่งล้มครั ้งแรกกับครั ้ง
สุดท้ายครั้งที่ 20 มันต่างกันที่ตรงไหน น้องเขาผ่านกระบวน
ความรู้นะครับ เขาก็จะเล่าเป็นฉากๆ โดยที่เราไม่ต้องไปบอ
กว่าน้องต้องพูดอย่างนี้สิ อย่างนั้นสิ เพราะสิ่งที่เราต้องการคือ 
ให้เขาพูดจากการเรียนรู้ของเขา เพราะมันจะจำได้ดีกว่าและ
เวลาเขาไปเล่าต่อให้คุณพ่อคุณแม่ หรือไปเรียนหลักสูตรวันถัด
ไปที่ยากขึ้น เราไม่ต้องมารื้อฟื้นให้เขาเพราะเขาจำแม่น เพราะ
เขาทำเอง   

ถ้าเป็นเด็กเล็กเขาจะเหมาะกับวัยของการขยับมือ ตามอง 
หูฟัง แล้วก็ใช้ movement มากกว่าให้นั่งฟังในชั้นเรียนแล้ว
อาจารย์ก็พูดๆ แล้วก็หลับบ้างไม่หลับบ้าง แต่วิธีของเราจะ
เหมาะสมกับเด็กมากกว่าครับ นี ่ค ือกระบวนการเร ียนรู ้      
ในระหว่างการสอนเราจะมีการตั้งคำถาม ฝึกให้เขาสังเกต 
สะกิดใจ เรียกว่า เป็นคำถามปลายเปิด ไม่มีคำตอบว่าถูกหรือ
ผิด เพื่อที่จะได้เพิ่มจินตนาการของเขา 
เวลาเรียนตามโรงเรียน  เขาวัดผลเรียนที่การสอบและตัด
เกรด A B C แต่โรงเรียนนี้สอนความฉลาด สอน
กระบวนการคิด เมื่อเรียนจบแล้วมีการวัดผลอย่างไร  

คนไทยส่วนใหญ่ชอบใช้การวัดผลมาเป็นเกณฑ์ KPI ซึ่งที่
ผ่านมาจริงๆ นวัตกรรมของโลก ไม่มีตัวไหนวัดผลได้ เพราะ
ฉะนั้นจริงๆ ไม่ค่อยอยากเน้นเรื่องการวัดผลที่เป็น KPI มากนัก 
ดูแค่ว่าผลงานออกมาสร้างสรรค์ หรือว่ามีนวัตกรรมหรือเปล่า 
คือจะไม่สามารถวัดว่าถ้าคุณได้เกรดเอ รถคุณจะต้องวิ่งเร็ว
อะไรอย่างนี้ เราไม่ได้ไปที่จุดนั้น แต่เราจะให้เอก็ต่อเมื่อคุณ
อธิบายให้เราฟังได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผมเพิ่มตรงนี้มันจะเร็วขึ้น
ตามโจทย์เลย แต่ถ้าผมลดตรงนี้มันก็จะมั่นคงไม่ค่อยล้ม ถ้า
เขาพูดมาเยอะๆ เป็นเชิงคุณภาพ เราแฮปปี้เชิงคุณภาพ เชิงที่
ว่าจะต้องตอบเหมือนกับตำราเรียนตรงเป๊ะๆ ตรงตามคำตอบ
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แล้วคุณจะได้คะแนนมาก เราจะไม่เน้นตรงนั้น ดังนั้น เราจะ
ใช้วิธีการประเมินโดยการสังเกตเป็นหลัก ข้อสอบมีบ้างแต่ไม่
ค่อยเน้น แต่การสังเกต พูดคุย มาเล่นหุ่นยนต์ให้ดู พ่อแม่เห็น 
พ่อแม่ถาม  ครูถาม แล้วเขาพรีเซ้นต์ เขาตอบทั้งต่อหน้ากล้อง 
หร ือต่อหน้าผู ้ปกครองที ่ เขาไม่รู ้จ ัก ตรงนั ้นต ่างหากที ่         
ผู้ปกครองแฮปปี้ แล้วก็คิดว่าตรงนี้ได้ประโยชน์ เวลาเราบอก 
ผู้ปกครองตั้งแต่ผู้ปกครองเข้ามา เราพรีเซ้นต์อะไร น้องจะได้
ส ่วนพวกนี ้ สมองซีกซ ้ายและซีกขวา ด้านศาสตร์และ     
ด้านศิลป์ ซึ่งแน่นอนหลายๆ ตัวเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อสังเกต 
เช่น สมาธิ คุณแม่ คุณพ่อ สามารถขึ้นไปยืนดู แอบดูว่าน้อง
ปกติอยู่บ้านปีนเสาตลอด แต่อยู่ที่นี่ 10 นาทีก็ดีใจแล้วที่เขา
นั่งนิ่งๆ มีความสุขกับการทำอะไรบางอย่าง นั่นคือสมาธิ เรา
ไม่ได้บอกเขาว่าเรามีแบบทดสอบสมาธิ เอาอย่างนี้เรามีของ
จริงขึ้นไปดูดีกว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เขาก็จะเชื่อว่าได้
สมาธิในสิ ่งที ่เราพยายามบอกว่าเราให้อะไรเขา สุดท้าย      
ก็วัดผลตัดเกรดเป็น A B C ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว 
ชว่ยอธบิายเพิม่เตมิตรงทีว่า่ สิง่ทีค่ณุสอนมนัไปเกี่ยวข้อง
กับสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาของเด็กได้อย่างไร 

 คือโดยปกติแล้ว ระบบการเรียนการสอนของไทยมักจะ
สอนตามระบบในกรอบ แต่ในความเป็นจริงคนเราจะมี
ประสิทธิภาพ ศักยภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อสมองซีกซ้ายและซีก
ขวาทำงานสัมพันธ์กัน ซึ ่งซีกซ้ายกับซีกขวาก็จะเป็นด้าน
ศาสตร์กับด้านศิลป์ ต้องบอกก่อนว่า มือซ้ายกับสมองขวาจะ
ทำงานสัมพันธ์กัน ซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกัน สมองซีกขวาจะ

เป็นด้านจินตนาการก็คือด้านศิลป์ สมองซีกซ้ายจะเป็นด้าน
ศาสตร ์ ด้านการคิดคำนวณคณิตศาสตร ์ ด้านไอคิว ที่ผ่านมา
หลายๆ ปี 10 - 30 ปีท่ีผ่านมา เรามักจะเน้นไอคิวกัน โดยเราลืม
ด้านจินตนาการไป ทำให้เราทำงานไม่สัมพันธ์กัน กลายเป็นเรา
ได้ผลงานด้านปริมาณต้องว ัดเป็นตัวเลข ต้องเป็น KPI      
ต้องเป็นการคำนวณ ต้องเป็นเชิงปริมาณ เราลืมด้านคุณภาพ 
ด้านจินตนาการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำให้พักหลังเกิดคำ
ว่า นวัตกรรมขึ้นมา ก็เลยเอาคำว่านวัตกรรมมาตีแผ่ออกมา  
ก็คือด้านจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์   

มีงานวิจัยใหม่สรุปผลออกมาแล้วว่า สมองทั้งสองซีกต้อง
ทำงานสัมพันธ์กัน ถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วก็หุ่นยนต์
สามารถดึง พัฒนา และส่งเสริมสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาได้
ชัดและได้ดี ถ้าเราลองไปไล่ดูการเสริมทักษะอื ่นๆ หรือ      
ติวเตอร์อื่นๆ เขาก็จะเน้นไม่ทางศิลปะก็ศิลปะไปเลย ว่ายน้ำ  
ก็ว่ายน้ำไปเลย แต่หุ ่นยนต์จะได้ทั ้งสองส่วนพร้อมๆ กัน   
บูรณาการกัน นี่คือจุดเด่นของการประดิษฐ์หุ่นยนต์  
ที่อ้างถึงสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา อยากรู้ว่าหุ่นยนต์
มาเกี่ยวข้องกับสมองทั้งสองซีกนี้ได้อย่างไร 

 เราสอนให้เด็กใช้พาร์ท(ชิ้นส่วนตัวต่อ) พอเขาใช้พาร์ท
เป็นครูจะบอกโจทย์ ก็คือพวกฟังก์ชั่นว่า หุ่นยนต์จะต้องไม่เดิน
ตกโต๊ะ หรือว่าไม่ชน แต่ว่าน้องไปออกแบบเอง นั่นแหละ
เป็นการเพิ่มจินตนาการขึ้นมาว่าเขาจะออกแบบยังไง มันถึงจะ
เดินไม่ชนก็จริง แล้วก็ไม่ชนอย่างอื่นด้วย เขาจะต้องดีไซน์แบบ
ออกมาในความเป็นหุ ่นยนต์ อย่างที ่บอกไม่ใช่แค่เป็นตัว      
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หุ่นยนต์เป็นตัวออกมาเดิน หุ่นยนต์ชั้นปริญญาเอก ปริญญาโท  
จะมีการออกกราฟฟิก 3 มิติเข้ามาช่วยแสดงผล ซึ่งต้องใช้
บุคลากรด้านทำกราฟฟิก 3 มิติ ซึ่งก็คือด้านสายศิลป์เข้ามา
ช่วยในการเป็นหุ่นยนต์ กว่าจะเป็นหุ่นยนต์ออกมา 1 งาน มัน
ต้องบูรณาการกันทั้งหมด ต้องครบ ถึงจะเข้ามาเป็น 1 งานได้ 
เราใช้ชื่อคำว่า สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพเด็ก เราไม่เคยใช้คำ
ว่า เราเป็นสถาบันสอนต่อหุ่นยนต์เด็ก คือแน่นอนเราไม่ได้ใช้
เฉพาะสื่อที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเดียวตลอดไปในอนาคต คือเรามุ่ง
เน้นว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ส่งเสริมอัจฉริยภาพเด็กได้ และสื่อตัว
นั้นเหมาะสมเราก็จะเอามา แล้วก็อาศัยในเรื่องของทฤษฎีการ
ศึกษา ฝ่ายการศึกษาเข้ามาประยุกต์ แล้วดึงศักยภาพสื่อตัว
นั้นให้มันดึงศักยภาพเด็กขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้ปกครองบางคนที่
เป็นสายศิลป์แล้วมาเรียนกับเรา เห็นภาพหุ่นยนต์ แต่เราไม่ได้
บอกว่าเด็กที่เรียนตรงนี้ต้องไปทำเรื่องวิทยาศาสตร์ เราบอกว่า
คนทุกคนที่โตขึ้นต้องฝึกรู้จักแก้ปัญหา ไม่ว่าน้องจะเรียนสาย
ศิลป์หรือสายภาษา โตขึ้นมาก็ต้องฝึกทักษะการแก้ปัญหา
เสมอครับ 

ที่นี่ถือเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นสถานที่สอนพิเศษ 
เป ็นโรงเร ียนเสร ิมท ักษะสำหร ับเร ียนเพ ิ ่มของเรา        

จะเน้นแนวหุ่นยนต์ เราไม่ได้ใช้แค่ยี่ห้อเลโก้ (LEGO เป็นชื่อ
เครื่องหมายการค้าของของเล่นที่เรียกว่า Brick (เหมือนก้อน
อิฐ))อย่างเดียว เรายังจะมีอาร์ดูโน่ (Arduino สามารถประยุกต์
ทำเครื่องใช้อัจฉริยะ รับสัญญาณจากสวิทซ์ หรือ เซนเซอร์, 
และควบคุม หลอดไฟ, มอเตอร์, หรืออุปกรณ์อื ่นๆ) และ    
ฟิกเชอร์ในอนาคต ซึ่งฟิกเชอร์ (Figure หุ่นยนต์ที่อิงโครงสร้าง
ร่างกายมนุษย์) จะแข็งแรงมากๆ เรื่องระบบอัตโนมัติ    

เด็กๆเรียนรู ้อาร์ดูโน่ได้โดยเริ ่มใช้แผ่นขาวๆ แผ่นเดียว  
แล้วเราก็จะให้สายไฟเป็นเส้นๆ แล้วก็จะสอนให้เขาต่อวงจร  
เส้นไหนจะเป็นสายดิน เส้นไหนเป็นขั้วบวก ขั้วลบ ต่อแล้วไม่ 
สปาร์คกัน ไม่ระเบิด ไม่ช็อต จะให้มีการฝึกไล่หลอดไฟเล็กๆ     
ที่เรียกว่า LED หลอดไฟ LED เป็นตัว Output ที่บอกว่า ถ้าต่อ
สายถูกไฟจะสว่าง ต่อสายผิดไฟไม่ติด แล้วถ้าต่อผิดบอร์ดตรง
นี้ระเบิดก็มี แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้น ยังไม่มีน้องคนไหนทำแบบนั้น  
คือเป็นเด็กโต เราจะเน้นทักษะที ่มีความเกี ่ยวโยงกับการ   
ตัดสินใจด้านสายอาชีพกับเขามากขึ้น ส่วนเรื่องจินตนาการ 
จะเป็นทักษะสำหร ับเด ็กเล ็ก ประมาณ 4 ขวบ เขาจะ
จินตนาการได้เด่นมาก   
เรียนกี่ปี 

เรียนต่อหุ่นยนต์ เรามีตั ้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย    
จะเรียนกี่ปีอยู่ที่พัฒนาการของเด็ก เด็กบางคนประมาณคอร์ส
เดียวก็สามารถขึ้น Level ได้แล้ว แต่เด็กบางคนอาจจะต้อง    
3 คอร์สถึงจะขึ้น Level ได้ คือเราไม่ได้ใช้เกณฑ์อายุหรือเกณฑ์
คะแนน แต่เราใช้เกณฑ์ศักยภาพของบุคคลในการปรับระดับ 
ต่อคอร์สใช้ระยะเวลานานไหม 

คอร์สหนึ่งของเราเรียนแค่ 4-8 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง   
ระดับการสอนมี 5 Level ก็จะเป็น Pre –Beginner(ก่อนเริ่มต้น), 
Beginner (ขั ้นเริ ่มต้น), Intermediate (ขั ้นกลาง), Advance     
(ขั้นสูง) และ Competition (ขั้นแข่งขัน) เราจะดูนักเรียนของเรา
ว่าคนไหนมีหน่วยก้าน มีศักยภาพ เราก็จะลองกระตุ้นเด็กว่า
เขามีความตื่นตัวไหม ถ้าเด็กมีความตื่นตัวก็แสดงว่าเขาพร้อม
ที่จะเรียนรู้ตามกระบวนการพวกนี้ เราก็จะส่งเขาไปแข่งตาม
สนามแข่งด้านหุ่นยนต์   
ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไหร ่

อยู่ที่ 2,800 - 3,500 บาท ส่วนระดับ Advance ยังไม่มีใคร
เคยไปถึงขั ้นนี ้ ความซับซ้อนของโครงงาน อาจจะยากไป
สำหรับเด็กที่มาเรียนกับเรา ส่วน Competition ค่าใช้จ่ายแล้ว
แต่ League แต่ละ League มีค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ     
ไม่เท่ากัน   
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สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง ในเมืองไทยมี
เยอะไหม 

 ธุรกิจการศึกษามีเยอะ แต่ถ้าเป็นการศึกษาด้านที่ใช้หุ่น
ยนต์ในการสอน ก็คิดว่ามีหลายเจ้าอยู่ แต่ว่าบางเจ้าเขาแค่
สอนประกอบหุ่นยนต์ เขาไม่ได้เน้นด้านการศึกษา แค่สอนให้
เด็กเล่นหุ่นยนต์เป็น เราเป็นเจ้าแรกที่ดำเนินการโดยวิทยากรหุ่น
ยนต์โดยตรง เพราะว่าที่อื ่นๆ ที่ได้ยินมาเขาไปเอาหลักสูตร  
มาจากเมืองนอก แล้วปรากฏว่ามันตัน เขาไม่ได้มีความรู้ด้าน
หุ่นยนต์ เขาไม่สามารถเอาความเป็นหุ่นยนต์มารวมกันเป็น
นักการศึกษา แล้วมาย่อยให้เด็กในแต่ละช่วงวัยได้ 
การเรียนโดยใช้หุ่นยนต์ครอบคลุมไปถึงเรื่องอะไรบ้าง 

ต้องพูดให้เต็มๆ ว่าหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ใช้ใน  
บ้านได้ ถ้าในระดับโลกงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นด้านหุ่นยนต์  
เขาจะทำหุ่นยนต์ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ 
คือทำให้มันอยู่ในบ้าน เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่เขา
เป็นผู้นำตลาดโลก ทุกวันนี้ที่เห็นง่ายๆ ก็คือ เครื่องดูดฝุ่นที่เป็น
หุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นของซัมซุง หรือหลายๆ ยี่ห้อ สิ่งที่ตามมา
ก็คือ หุ่นยนต์สามารถดูดฝุ่นในบ้านโดยที่เราไม่ต้องจับม็อบ   
ถูพื ้น ไม้กวาดกวาด มันรู ้ของมันเองว่าบ้านเราไซส์ไหน     
ต้องดูดตรงไหน ชาร์จแบตเองก็ได้ด้วย แล้วก็ความเป็นระบบ
อัตโนมัติ ค่อนข้างจะตีเข้าไปในด้านอุตสาหกรรม ซึ ่งการ     
ที่เด็กๆ จะมารูร้ะบบโรงงานอุตสาหกรรมไม่ง่ายนัก เพราะหน่ึง
มันอันตราย คือโรงงานไม่ใช่ท่ีท่ีเด็กควรจะไป แต่ว่าเด็กสามารถ
เรียนรูไ้ด้ด้วยโมเดลพวกน้ี เราให้เด็กทำทีละสเตช่ัน แล้วเอามา
ต่อกันเป็นระบบ ทำยังไงให้มันเป็นระบบอัตโนมัติ ก็คือต้องสร้าง
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของแต่ละสเตชั่น 
ที่บอกว่าที่นี่มีจุดเด่นและจุดแข็งตรงที่มีวิศวกรด้านหุ่น
ยนต์  ช่วยอธิบายเพิ่มเติมประเด็นนี ้

ที่นี่มีวิศวกรหุ่นยนต์ 3 คน นอกนั้นจบวิศวะเกือบทุกคน 
สาขาหุ่นยนต์เป็นสาขาที่ผลิตบัณฑิตได้น้อยอยู่แล้ว เพราะมัน
มีความยากในตัวมัน ปกติเต็มที่ปริญญาตรีก็เหนื่อยมากแล้ว  
คือประเทศไทยยังไม่มีปริญญาตรีด้านหุ ่นยนต์ ไม่มีวิศว     
หุ่นยนต์ มีที่บางมดที่เดียว ที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ แต่สอน

• สถาบัน Raise Genius School 
เข้าอบรมโครงการNEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
เมื่อปี 2554 ได้นำหลักการที่ได้จากการอบรมไปใช้ดำเนินการ
บริหารจัดการในรูปบริษัทอย่างได้ผลในปัจจุบัน 
58/1 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 08 9456 5510,  08 9456 5510 
email:  num@raiseinnovation.com,  rose@raiseinnovation.com 
www.raisegeniusschool.com 

เฉพาะปริญญาโทกับปริญญาเอก ยังไม่ได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี ของเราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า เราใช้วิศวกรระดับ
ปริญญาโทภาควิชาหุ ่นยนต์โดยตรง ทั ้งระดับตรี โท เอก     
ซึ่งถามว่าต่างจากที่อื่นยังไง ที่อื่นจะหาตรงนี้ได้ยาก เพราะว่า
เป็นกลุ่มคนที่ต้องสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ แล้วก็มีบัณฑิต
ด้านนี้ผลิตออกมาน้อยมาก  แต่เราก็รวบรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียว   
เริ่มต้นใช้ทุนเยอะไหม 

หลายแสนบาท เพราะว่าหุ ่นยนต์ตัวหนึ ่งก็หลายบาท  
ประมาณสองหมื่นกว่าบาท ทีนี้เราสอนเราไม่ได้ใช้แค่หุ่นยนต์
ตัวเดียว เราใช้ประมาณ 8 ตัว ก็หลายแสนบาท 
ความภูมิใจที่ได้สร้างธุรกิจแนวใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม 

ความภูมิใจก็คือ เราสร้างสถานที ่ขึ ้นมาสถานที ่หนึ ่ง  
โดยที่เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า ศาสตร์พวกนี้จะทำให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น แล้วเมื่อเราลองสอนไป เราสังเกตเห็นทั้ง
แววตาเด็กและพ่อแม่ของเด็ก เขามีความสุข เขาแฮปปี้ และ
เขาก็เรียนต่อเนื่อง ผมถือว่าตรงนี้คือความภูมิใจของผม      
เด็กที่มาเรียนเรียกเราว่าอะไร   

เราให้เขาเรียกเราว่า ครู 
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อย่าดูถูกปลาทูเค็ม 

คุณสมบัติอันโดดเด่นของโอโซนคือ 1. มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค
ท่ีรุนแรงท่ีสุด และฆ่าเช้ือแบคทีเรียเร็วกว่า คลอรีนถึง 3,125 เท่า 
จึงควบคุมตะไคร่น้ำได้ 2. มีพลังออกซิเดชั่น (OXIDATION 
POTENTIAL) สูงที่สุดในบรรดาสารฆ่าเชื้อ คือ 2.07 V ในขณะ
ที่คลอรีนมีเพียง 1.36 V 3. สามารถทำปฎิกิริยากับสาร
อินทรีย์ และอนินทรีย์ (Organic and Inorganic) ได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ทิ้งสารตกค้างอย่างคลอรีน 

จากคุณสมบัติพิเศษของโอโซนนี ้เอง ทำให้ นภดล    
แก้วช่วงศรี (อ๊อด) นำระบบโอโซนมาใช้ในการผลิตปลาทู
เค็มอบโอโซนเป็นรายแรก อาศัยโอโซนเป็นจุดขายจึงทำให้
ปลาทูเค็มของธุรกิจรายนี้ แตกต่างไปจากปลาทูเค็มทั่วไป 
แถมยังยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนขึ ้นเป็นปลาทูเค็มเพื ่อ
สุขภาพ เกาะกระแสตลาดที ่กำลังความนิยมอาหารเพื ่อ
สุขภาพไปได้อย่างแยบยล ต้องยกนิ้วให้ นภดล แก้วช่วงศรี 
ที่อัพเกรดปลาทูเค็มของเขาด้วยคำพูดสื่อสารกับลูกค้าว่า 

“ปลาของผมเป็นปลาเค็มสะอาด ปลอดสาร ปลอดเชื้อ 
ค่อนข้างจะ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยนวัตกรรมของโอโซน เรามีผล
การตรวจเชื ้อตรวจสารจากแล็บต่างๆ เช่น แล็บของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล็บของเซ็นทรัล
แล็บ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล็บของกรมประมง 

โอโซน (OZONE) ได้รับการยอมรับว่าเป็นสาร
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ในการ
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร และมีการใช้
กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ได้มี
การใช้โอโซนในการปรับปรุงน้ำที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ โอโซนใน
กระบวนการผลิตน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท และใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหารหลายชนิด จากการศึกษา
พบว่าโอโซน มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมี
การนำมาใช้เป็นสารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด
โรคในอาหาร โมเลกุลของโอโซนประกอบด้วยอะตอม
ของออกซิเจนถึง 3  อะตอม 
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Knowledge
เร่ือง: ปาณทิพย์  เปล่ียนโมฬี      



แล็บของกระทรวงอุตสาหกรรม เรายังได้รับมาตรฐานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐาน มผช.ด้วย”  

จะด้วยคำพูดเหล่านี ้หรือไม่ก็ตาม แต่ปลาทูเค็มอบ
โอโซนของเขาได้กลายเป็นสินค้าขายดีทำยอดขายเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนต้องแตกไลน์การผลิตจากปลาทูเค็มเป็นปลาเค็ม
ชนิดอื่นๆอีกหลายชนิด เช่น ปลาอินทรีย์เค็ม ปลากุเลาเค็ม 
เป็นต้น เพื่อเอาใจลูกค้ารักสุขภาพ จากปลาเค็มขยับมาทำ 
ไข่เค็มน้ำโอโซน ดูเหมือนว่าผู้ประกอบการรายนี้จะถูกโฉลก
กับของเค็มโดยเฉพาะ พอมาจับไข่เค็มน้ำโอโซนปรากฏว่ายิ่ง
ขายดิบขายดีมากขึ ้นอีก สำหรับเหตุผลที ่ทำให้ไข ่เค ็ม       
น้ำโอโซนขายดีนั้น นภดลเผยเคล็ดว่าเขาสามารถหยุดความ
เค็มของไข่เค็มได้    

“ไข่เค็มน้ำโอโซน คือน้ำโอโซนจะไปฆ่าเชื้อ ไปทำลาย
สารเคมี แต่ไข่เค็มทั่วไปที่ใช้ดินพอก ปัจจุบันสารปนเปื้อนใน
ดินค่อนข้างแยะ ไม่ว่าจะเป็นสารโลหะหนัก สารตะกั่ว สาร
แคดเมี่ยม หรือว่าเชื ้อโรคต่างๆ และอีกอย่างหนึ่งการทำ    
ไข่เค็มทั ่วๆ ไปเขาจะไม่ล้าง เพราะว่าล้างแล้วมันจะเน่า    
แต่กระบวนการของผม จะนำไข่สดล้างด้วยน้ำโอโซน หลัง
จากล้างด้วยน้ำโอโซนก็จะผสมเกลือกับน้ำโอโซนในสัดส่วนที่
พอเหมาะ แล้วก็นำไข่ที่ล้างด้วยน้ำโอโซนมาดองในน้ำเกลือ
โอโซน ระยะดองเพื่อทอดเป็นไข่ดาวประมาณ 7 วัน ถ้าดอง
เพื่อต้มเป็นไข่เค็มจะใช้เวลาดองประมาณ 15  วัน 

ไข่เค็มน้ำโอโซนประสบความสำเร็จอย่างมาก ไปขาย
แต่ละที่จะไม่พอขาย ที่ขายดีก็เพราะเรามีจุดเด่นคือ 1)ไข่เค็ม
ของเราลูกใหญ่ๆ ขาวๆ ใสๆ สะอาด 2)ในเรื่องรสชาติ ของ
เราจะต่างจากที่อื ่น เพราะว่าที ่อื ่นแม้จะกำหนดทอดเป็น    
ไข่ดาว พอทอดออกมาก็ยังเค็ม แต่ผมจะเค็มพอดี เพราะเรา
มีสูตรของเราอยู่ ไข่เค็มน้ำโอโซนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ
อย่างมาก อีกอย่างเราสามารถหยุดความเค็มได้ คือจะทิ้ง  
ไข่เค็มไว้ 10 วัน 20 วัน 30 วัน หรือ2เดือน เอามาทอดก็ยัง
เค็มพอดีเท่าเดิม   

ผมเผยเคล็ดลับให้ก็ได้ว ่าทำไมความเค็มถึงอยู ่คงที ่  
ทั่วไปทำไมถึงเค็มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วไปเขาพอกด้วยดิน ที่ดิน
จะมีเกลืออยู่ตลอดเวลา เมื่อระยะเวลานานเท่าไหร่ ไข่มีการ
ดูดซับเกลือจากดินเข้าไปในไข่ตลอดเวลา แต่ของผมเมื่อครบ
กำหนดทอดเป็นไข่ดาวคือ7 วัน ผมจะนำมาล้าง เมื่อล้างแล้ว
เกลือจะไม่มีติดที่ตัวไข่แล้ว ตรงนี้จะไม่มีการซึมซับความเค็ม
เข้าไปแล้ว ความเค็มจะอยู่คงที่ แต่ต้องแช่ตู้เย็นไว้ เทคนิคนี้
คนอื่นก็ทำได้ แต่ว่าเขาลืมไป เพราะมันง่าย จนลืมนึกไป”    

เชื ่อหรือไม่ว่า หจก.กรีนฟิช ผู้ผลิตปลาเค็มอบโอโซน 
และไข่เค็มน้ำโอโซน เป็นธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่ง นภดล แก้วช่วงศรี 
ยืนยันว่ายังไม่เคยเห็นใครทำสินค้าลักษณะแบบเดียวกับเขา
ออกมาขาย เพราะฉะนั้นเมื่อถามถึงคู่แข่งทางการตลาดเขาจึง
ตอบอย่างไม่ลังเลว่า เขาไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจ ปัจจุบันเขาต้อง
ใช้ปลาจำนวน 3 ตันต่อเดือนป้อนเข้าสู ่กระบวนการผลิต    
โดยมีตลาดใหญ่ที ่ส ่งให้ประจำคือ โฮมเฟรชมาร์ท ของ        
ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา เร็วๆนี ้ปลาทูเค็มอบโอโซนของ      
หจก.กรีนฟิช กำลังจะตบเท้าเข้าห้างใหญ่ๆอีกหลายแห่ง    
เมื่อการเจรจาสำเร็จ   

เก็บเรื ่องราวของ “ปลาเค็มอบโอโซน และไข่เค็มน้ำ
โอโซน” มาเล่าขานเพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องทางและโอกาสของ
ธุรกิจที่อยู่ใกล้ตัวเรานี้เอง สินค้าเกษตรของไทยจำนวนมาก  
ยังรอโอกาสให้นำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าเศรษฐกิจ
ซึ่งมีอยู่มากมายเกลื่อนแผ่นดิน 

• หจก. อ๊อด กรีนฟิช   
7/315 หมู่ 13 ซอยอธิเบศ 9/3 ถนนรัตนาธิเบศร์  
ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 
โทร.  0 2921 0497, 08 9769 3823 
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กาเร็ท ป็อปคอร์น (Garrett Popcorn Shops) 
ร้านผลิตและจำหน่ายข้าวโพดคั่วชื ่อดังแห่งเมืองชิคาโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวโพดคั่วที่อร่อยที่สุด
ในโลก ร้านก่อกำเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน
มีอายุเก่าแก่ถึง 64 ปี โดยครองใจผู ้บริโภคมาอย่าง
ยาวนานต่อเนื่อง และได้ขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ 
เพ่ิมมากข้ึนตามลำดับ เห็นได้จากสาขาท่ีให้บริการนอกเหนือ
จากเมืองชิคาโก นิวยอร์ก และลาสเวกัส ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้ว ยังขยายไปยังภูมิภาคยุโรปที่สหราช
อาณาจักร ภูมิภาคตะวันออกในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรสต์ และประเทศคูเวต ส่วนภูมิภาคเอเชียได้
ขยายไปยังประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น 
สำหรับประเทศไทยนั้นแม้จะยังไม่มีสาขามาเปิดให้บริการ 

Global Biz
เร่ือง: จารุวรรณ  เจตเกษกิจ 

อร่อยไม่ธรรมดา ฮิตสุดขีด คนยืนต่อแถวรอด้วยความเต็มใจเสมือนได้ฟรี  
ได้รับการกล่าวขวัญกันว่าเป็นข้าวโพดคั่วอร่อยที่สุดในโลก 

Garrett Popcorn Shops 
กาเร็ท ป็อปคอร์น 
นวัตกรรมร้านข้าวโพดคั่ว 

แต่ก็พบว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในผู้บริโภคคนไทย เห็นได้
จากเกิดธุรกิจพรีออเดอร์ (Pre-Order) ที่รับหิ้วป๊อปคอร์น
จากสาขาที่สิงคโปร์และฮ่องกงมาขายทำกำไร โดยเปิดให้
สั่งจองซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

ความโดดเด่นของร้านกาเร็ท ป็อปคอร์น ที่ครองใจ 
ผู้บริโภคมาจากนวัตกรรมในหลายด้าน โดยที่น่าสนใจที่ 
ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาเพื่อต่อยอด ได้แก่ 

ส่วนผสม ทั้งหมดมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
เมล็ดข้าวโพด และน้ำตาล และมาจากแหล่งที่มีคุณภาพ 
เช่น น้ำตาลธรรมชาติจากฮาวาย 

เครื่องจักร ใช้เครื่องคั่วข้าวโพดที่มีนวัตกรรมและมี
คุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักรในการ
ออกแบบและร่วมกันคิดค้นเครื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ได้
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ผลิตภัณฑ์ที ่คงคุณภาพสม่ำเสมอ และปริมาณตามที่
ต้องการ  

กระบวนการผลิต เป็นระบบมาตรฐานควบคุม
คุณภาพ โดยหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่นำออกมา
ขายโดยเด็ดขาด ที่สำคัญได้แก่ การเคลือบรสชาติ เช่น 
คาราเมล จะเคลือบทั่วทั ้งเมล็ดข้าวโพดคั่ว และด้วย
ความสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้น ไม่มีแหว่งหรือหนาไปในบางจุด 

รสชาติ เข ้มข ้น ได ้มาตรฐานเหม ือนเด ิมไม ่
เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่เริ่มผลิตเมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว 
และมีให้เลือกหลากหลาย โดยรสยอดนิยมได้แก่ รส
หวานที่เรียกว่ารสคาราเมล (Caramel Crisp) กับรสเค็มที่
เรียกว่ารสชีส (Cheese Corn) ส่วนรสอื่นๆ ได้แก่ รสเนย 
(Buttery) รสธรรมดา (Plain) และรสที่คิดค้นขึ้นมาเป็น
พิเศษโดยเอารสคาราเมลมาผสมกับถั่ว มีให้เลือก 3 ชนิด 
ได้แก่ 1) รสคาราเมลคลุกกับถั ่วอัลมอนค์ (Almond 
Caramel Crisp) 2) รสคาราเมลคลุกกับถั ่วมะม่วง
หิมพานต์ (Cashew Caramel Crisp) และ 3) รสคาราเมล
คลุกกับถั่วแมคคาเดเมีย (Macadamia Caramel Crisp) 

กลิ่น หอม 
ผ ิวส ัมผ ัส “กรอบ” ด ังสโลแกนของกาเร ็ท 

ป็อปคอร์น ที่ว่า “พิธีเปิดยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่เปิดฝา (Every 
time you pop the lid, it’s a grand opening)” เพราะ    
มีการคั่วสดใหม่ทุกวัน 

บรรจุภัณฑ์ มีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบถุง (Bag) 
และกระป๋อง (Tin) รวมถึงมีลวดลายและขนาด ให้เลือก
หลายแบบตามต้องการ เช่น บรรจุภัณฑ์ถุงมีขนาดให้
เลือกตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ ส่วนกระป๋อง 
มีขนาด 1 และ 2 แกลลอน ตลอดจนบนบรรจุภัณฑ์มี
การระบุคำแนะนำในการรับประทานให้อร่อย ว่าเมื่อซื้อ
แล้วให้รับประทานโดยทันที อย่างไรนั้นแม้จะข้ามวันข้าม
คืนบางก็ตาม แต่รสชาติก็ยังคงอร่อยอยู่ 

ช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถหาซื ้อได้ท ี ่     
ร้านกาเร็ท ป็อปคอร์น และสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของร้านที่
ชื่อว่า http://www.garrettpopcorn.com ซึ่งเว็บไซต์ได้รับ
รางวัลค้าปลีกออนไลน์ที่ดีที่สุด (Best Retail Website)  
ในปี 2555 จาก Americaneagle.com วิธีดึงดูดการสั่งซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการใช้สโลแกนที่ว่า “คุณเป็นคน
แรกของแถว โปรดสั่งซื้อได้ที่นี่ (บนเว็บไซต์)” เนื่องจาก
การซื้อที่ร้านโดยตรง จะต้องต่อแถวยาวมาก รวมถึงหาก
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์แล้ว สามารถเลือกลวดลายบรรจุภัณฑ์
ตามที่ต้องการได้อีกด้วย 

บริการที่หลากหลาย โดยสร้างสรรค์บริการเป็น
ของว่างชั ้นยอดเพื ่อตอบสนองความต้องการทั ้งกลุ ่ม
ลูกค้าโดยทั่วไป และกลุ่มลูกค้าเฉพาะ อาทิ งานแต่งงาน 

โรงแรม และองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการรสชาติ ปริมาณขนาด และ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโอกาส รวมถึงในหนึ่งถุง
สามารถสั่งรวมรสได้  

ราคาขาย  ที่แตกต่างกันตามแต่ละรส โดยแสดงตัวอย่าง
ราคาขาย ณ หน้าร้านในสาขาสิงคโปร์ ได้ดังนี้ 
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• แหล่งข้อมูล 
http://www.garrettpopcorn.com 
http://www.americaneagle.com/
garrett_popcorn_iac_award_2012/ 
http://roojingsingapore.com 

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานปาร์ตี้ (1 กล่องมี 24 ซองหรือ 
48 ซอง) ผลิตภัณฑ์สำหรับงานแต่งงาน/งานรับปริญญา 

ผู้บริโภคคนไทยที่ต้องการรับประทานและสั่งซื ้อผ่าน
ธุรกิจพรีออเดอร์ (Pre-Order) ราคาขายจะแพงกว่า 1-3 เท่า
ตัว เช่น รสคาราเมล ซื้อที่สิงคโปร์ 97 บาท แต่หากซื้อผ่าน 
พรีออเดอร์ราคาจะอยู่ที่ 300 บาท  

การส่งเสริมการขาย ส่วนมากมาจากคำบอกเล่าของ
ลูกค้าที่เรียกว่า ปากต่อปาก (Word of Mouth) อันเนื่อง   
มาจากจุดเริ ่มต้นที ่ด ีของผลิตภัณฑ์ที ่ม ีความอร่อยและ      
คงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เมื่อลูกค้ารับประทานแล้ว
ชอบ จึงบอกต่อสิ่งดีๆไปสู่คนรอบข้างและขยายวงกว้างออก
ไปเรื่อยๆ  

   ราคา S$ /ถุง (Bag)   ราคา S$/กระป๋อง (Tin) 
รสชาติ Small Medium Large Jumbo 1 Gallon 2 Gallons 
The Chicago Mix  
(รวมคาราเมล/ชีท) 8 11 13 23 39 69 
Butterfly / Plain 4 7 10 17 31 59 
CaramelCrisp 8 11 13 23 39 69 
CheeseCorn 8 11 13 23 39 69 
CaramelCrisp  
with Almond/Cashew  9 15 23 36 54 99 
Macadamia  
หมายเหตุ : 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ~ 24.3 บาท (วันที่ 3 มิถุนายน 2556) 
  

หน่วย : ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ธุรกิจนวัตกรรม “กาเร็ท ป็อปคอร์น (Garrett 
Popcorn Shops)” เป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
บนพื้นฐานการใช้นวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการออกแบบ   
ในเรื ่องบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การตั ้ง  
ราคาขาย และอื่นๆ ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษา
เพื่อนำมาเป็นแนวคิดต่อยอดสร้างสรรค์ธุรกิจ และเพื่อ
ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจก่อนที่กาเร็ท ป็อปคอร์น จะเข้า 
มาตั ้งสาขาในประเทศไทย ซึ ่งหากเข้ามาเปิดสาขา      
ในประเทศไทย รับรองว่าจะได้รับการตอบรับที ่ดีจาก     
ผู้บริโภคคนอย่างไทยแน่นอน  
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  
(http://www.dip.go.th) 
(ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02-202-4414-18) 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่จำเป็น
ของประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญคือ 1) 
การสร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการ 2) การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน 3) การสนับสนุนปัจจัยเอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และ 4) การพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กร 

โครงการและการส่งเสริมที่สำคัญทางด้านนวัตกรรมของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดังเช่น 

• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่าง
มีนวัตกรรม (Entrepreneurs Development for Innovative 
Productivity Programme : EDIPP)  

มีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาผู ้ประกอบการให้มีความ
สามารถในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเป็นระบบ โดยสามารถนำนวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้มีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

• กิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

กิจกรรมนี้จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการสร้าง
ผลงานทางด้านนวัตกรรมจากหลายสาขามาจัดแสดงในงาน 
อาทิเช่น สาขาอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม

Report
เร่ือง: ผศ.ดร.สิรางค์  กล่ันคำสอน 

หน่วยงานสนับสนุนนวัตกรรม 

สิ่งทอและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น สำหรับผล
งานของผู้ประกอบการจากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาจัด
แสดงในงาน อาทิเช่น ท่อไอเสียประหยัดน้ำมัน หมอนกันไร
ฝุ่น 100% และ เสื้อกาวน์ปลอดแบคทีเรีย เป็นต้น 

นอกจากนี ้แล้วกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังจัดการ
ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การประกวดออกแบบนวัต
กรรมชุมชน เป็นต้น 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(http://www.most.go.th) 
(75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-333 -3700  
Call center 1313) 

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารและเป็นแหล่ง
ความรู้ทางนวัตกรรม โดยมีศูนย์วิจัยและหน่วยงานภายใต้
การกำกับดูแลในการพัฒนาทางเทคโนโลยี อาทิเช่น 

• ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้บริการงานวิจัยหรือ

การพัฒนานวัตกรรมใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางการ
แพทย์ การเกษตรและการศึกษา 

• การวิจัยและพัฒนาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น 

ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ 
แข่งขันที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค จึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องทำการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้มี
ความแตกต่างในเชิงสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการขยาย 
ตลาด ในการสร้างนวัตกรรมสามารถดำเนินงานได้ในหลายส่วนของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมด้านกระบวน    
การ นวัตกรรมด้านการออกแบบ หรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้แก่
ผลิตภัณฑ์และเพื่อให้เกิดจุดเด่นหรือความแตกต่าง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นที่ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องสร้างความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดย  
มีการต่อยอดองค์ความรู้และมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน     
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนผลักดันทางด้านนวัตกรรมของประเทศมีหลายองค์กร ดังนี้ 
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สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  
(http://www.nia.or.th) 
73/1 อาคารวิจัยโยธี ชั้น3) ถนนพระรามที่ 6  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร: 02-644 6000 โทรสาร : 02-644 8443-4 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วย
งานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภารกิจ
หลัก คือ “การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกร
รม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อ
พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์” ในการส่งเสริมนวัตกรรม
จะมีเป้าหมายในการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เป็น
ห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบใน   
การแข่งขัน ทางสำนักงานให้การสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมแก่   
ผู้ประกอบการทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)  
- ด้านอาหารฟังก์ชัน (Functional Food Platform) 
- ด้านความปลอดภัยในอาหาร  
 (Food Safety Total Solutions Platform)  
- ด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (ฺBioproducts Platform) 
• กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry)  
- ด้านอุตสาหกรรมสะอาด (Clean Industry Platform)  
- ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (Eco-Products Platform) 
• กลุ่มการออกแบบและแก้ไขปัญหา  
 (Design & Solutions)  
- ด้านการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร  
 (Agri-Solutions Platform)  
- ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics Platform)  
- ด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์  
 (Biomedical Industry Platform)  
- ด้านนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation Platform) 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้

ภาคเอกชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้มีการจัด
ประกวด “10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม” ขึ ้นเป็นประจำทุกปี    
ดังเช่นผลงานของผู้ชนะเลิศรางวัลประจำปี 2555 จากบริษัท
เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด ผลิตภัณฑ์คือ ไบโอเวกกี้ วิตามิน
รวมจากผักเมืองหนาว 

 
 
 
 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
(http://www.thaitextile.org) 
(อาคารอำนวยการ ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2713-5492-9)  

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหน่วยงานส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศ
ทั้งระบบโดยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ทาง
สถาบันได้ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในการการสร้าง
สรรค์นวัตกรรมบนพื้นผ้าโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคทางด้านการ
ผลิตสิ่งทอและการสร้างผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
ของภูมิปัญญาชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยเน้น
การอนุรักษ์นิยมทางสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
ส่ิงทอได้สนับสนุนในการออกแบบผ้าให้มีการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative textiles) ในลักษณะต่างๆ  

• การนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ (Recycling and use of 
waste as raw materials) เช่น การนำพรมที่ใช้แล้วมาย่อย
และพัฒนาเป็นแผ่นรองพื้น (underlay) ที่สามารถเก็บเสียงได้ 
หรือการนำเส้นใยไนล่อนจากพรมที่ใช้แล้วมาใช้เป็นวัสดุเสริม
แรงในคอนกรีตเพื่อลดปัญหาการเกิดขยะ เป็นต้น 

• การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design) 
หรือการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological 
Design) จะพิจารณาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จะให้ความ
สำคัญในการเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ลินินหรือ
ป่าน เป็นต้น รวมไปถึงกระบวนการฟอกย้อมที่ใช้วัตถุดิบ
จากธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์ เช่น เส้นใยพอลิแล็คติก 
แอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) ซึ่งเป็นเส้นใยประดิษฐ์ที่ใช้
วัตถุดิบจากข้าวโพดที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
เป็นต้น 

ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(Silk innovation center) (http://www.sic.msu.ac.th/) 
ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
44150 โทรศัพท์/โทรสาร 043-754-416 

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาในการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม   
ซึ่งเป็นอาชีพหลักและเสริมของเกษตรกรในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยจะใช้วิธีการจากประเทศญี่ปุ่นและนำมาปรับ
ให้ใช้กับสภาพการเลี้ยงของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จากไหม
ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์และทำชื่อเสียงให้กับทาง
ศูนย์คือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากไหมที่ได้รับการรับรอง
จาก อย. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของทางศูนย ์ อาทิเช่น ครีม
โปรตีนไหมผสมอะโวคราโด สบู่ก้อนและสบู่เหลวโปรตีนไหม 
เจลล้างหน้าโปรตีนไหม-ใบหม่อน 

ไบโอเวกกี้  
วิตามินรวมจากผักเมืองหนาว 
(ที่มา: บริษัทเชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด 
www.bioveggieproducts.com) 
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
(http://www.mtec.or.th) 
(114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501- 5) 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ การวิจัยและการ
พัฒนาทางด้านนวัตกรรมในหลายสาขา อาทิเช่น 

• ทางด้านยานยนต์  
• คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  
• ทางด้านลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ  

  ของวัสดุทั้งทางกล ไฟฟ้า ความร้อนและอื่นๆ 
• ทางด้านเทคโนโลยีพลาสติก ยางและสิ่งทอ  
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 การประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม  
• ทางด้านพลังงานชีวภาพและการพัฒนาอุปกรณ์  

  ทางการแพทย์ เป็นต้น 
ผลงานทางด้านนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากงานจัดแสดง

นิทรรศการและการประกวดผลงานระดับนานาชาติ  “41st 
International Exhibition of Inventions of Geneva” เช่น การ
พัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนียสำหรับ
ผลิตภัณฑ์จุกนมยางและอุปกรณ์ช่วยพ่นยาชนิดทำได้ด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(http://www.nectec.or.th) 
(112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-6900) 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ การวิจัยและการ
พัฒนาทางด้านนวัตกรรมในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น 

• ทางด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีภาพและเสียง  
 การประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์  
• ทางด้านนวัตกรรมไร้สาย  การอนุรักษ์พลังงานและ 
 สิ่งแวดล้อม  
• ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  
• ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

• การวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ผลงานทางนวัตกรรมของศูนย์ฯ เช่น เครื ่องช่วยฟัง   

Digital ที่สามารถตัดเสียงรบกวนและสามารถขยายเสียงได้ถึง 
125 เดซิเบล   

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
(http://www.ku.ac.th) 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 

เป็นหน่วยงานให้บริการทางนวัตกรรมอาหารและเพื ่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารโดยให้บริการ
ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารแก่ผู้ประกอบการ 
รวมไปถึงให้บริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร บริการ
สารสนเทศทางอาหาร บริการทดสอบตลาดและทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการอบรมบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มวิจัยเฉพาะทางของทางศูนย์
ประกอบด้วย 

• Food Safety 
• Probiotics and Prebiotics 
• Rice and Starches 
• Freshness Preservation of Food Products 
• Fishery Products 
• Food and Biomaterial Innovation Flavor Chemistry  
 and Applications 
• Health and Functional Foods 
• Process Modeling and Simulation 
• Sensory Evaluation and Consumer Research 
• School of Wine . Beer and Distilled Beverages 
• Packaging  for Food and Agricultural Products 
• Product Innovation and Technology management 

• ที่มาของข้อมูล 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สบู่เหลวโปรตีนไหม 
(ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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เรื่อง : แว่นขยาย

ชื่อหนังสือ  : นวัตกรรมอุตสาหกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2552 
ผู้เขียน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รหัส        :  IA กสอ64 น52 
รายละเอียดเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้
งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสูเ่ชิงพาณิชย์ นวัตกรรมอุตสาหกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

ชื่อหนังสือ :  นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 
ผู้เขียน :  กองทุนพัฒนานวัตกรรม 
รหัส : IB 13 ก1 
เนื้อหาเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบ
การด้านอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปในการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีต่อไป 

ชื่อหนังสือ :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : 2555 
ผู้เขียน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รหัส :  T กสอ64 ก55 
เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้อุปโภคและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเน้นความแปลกใหม่ในการคิดสร้างสรรค์
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการใช้เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์       
เป็นการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม     
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดให้แก่ธุรกิจของตัวเองต่อไป  

ชื่อหนังสือ  : นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปี 2553 
ผู้เขียน      : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รหัส        : IA กสอ64 น53 
เนื้อหาเกี่ยวกับ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายทอดแนวคิดนวัตกรรม การ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยและการใช้ภูมิปัญญาในภูมิภาคอย่างได้ผลแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรอุปกรณ์ ในหลายสาขาอุตสาหกรรม 
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โครงการอซีี.่ไอท ี 
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1. ผลิตภัณฑ์หลักท่ีท่านผลิตคือ………………………………………………………………………………………………………………….……………………

2. ท่านรู้จักวารสารน้ีจาก………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ข้อมูลท่ีท่านต้องการคือ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

4. ประโยชน์ท่ีท่านได้จากวารสารคือ……………………………………………………………………………….…………………………………..………………

5. ท่านคิดว่าเน้ือหาสาระของวารสารอุตสาหกรรมสารอยู่ในระดับใด เม่ือเทียบกับวารสารราชการท่ัวไป

 ดีท่ีสุด ดีมาก ดี พอใช้    ต้องปรับปรุง

6. การออกแบบปกและรูปเล่มอยู่ในระดับใด 

      ดีท่ีสุด ดีมาก ดี พอใช้   ต้องปรับปรุง

7. ข้อมูลท่ีท่านต้องการให้มีในวารสารน้ีมากท่ีสุดคือ   (ใส่หมายเลข 1…2…3… ตามลำดับ)

 การตลาด   การให้บริการของรัฐ         สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ        ข้อมูลอุตสาหกรรม     อ่ืนๆ ระบุ…………………………………….. 

8. คอลัมน์ท่ีท่านชอบมากท่ีสุด (ใส่หมายเลข 1…2…3… ตามลำดับความชอบ)

 Interview (สัมภาษณ์ผู้บริหาร) Product Design (ออกแบบผลิตภัณฑ์) Good Governance (ธรรมาภิบาล)   

 SMEs Profile (ความสำเร็จของผู้ประกอบการ) Report (รายงาน / ข้อมูล) Innovation (นวัตกรรมใหม่)

 Market & Trend (การตลาด / แนวโน้ม)  Book Corner (แนะนำหนังสือ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………………….

9. ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยแค่ไหน     

 ได้ประโยชน์มาก      ได้ประโยชน์พอสมควร ได้ประโยชน์น้อย  ไม่ได้ใช้ประโยชน์

10.  เทียบกับวารสารราชการท่ัวไป ความพึงพอใจของท่านท่ีได้รับจากวารสารเล่มน้ี  เทียบเป็นคะแนนได้เท่ากับ

      91-100 คะแนน 81-90 คะแนน 71-80 คะแนน         61-70 คะแนน           ต่ำกว่า 60 คะแนน  

วันท่ีสมัคร………………………………………………..เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน

ช่ือ / นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บริษัท/หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จังหวัด……………………………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………………………… เว็บไซต์บริษัท………………………………………….. 

โทรศัพท์…………………………………………………………………………..  โทรสาร…………………………………………………………………………

ตำแหน่ง…………………………………………………………………………..  อีเมล……………………………………………………………………………

ใบสมัครสมาชิก
วารสารอุตสาหกรรมสาร 2556
โปรดกรอกข้อมูลทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลที่ท่านต้องการ

แบบสอบถาม
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Innovation
&

ลงทนุออนไลน รวยไดทีป่ลายนิว้ 
ลงทนุ IT ใหธรุกจิมกีำไร 
การตลาดบนโลกโซเชยีล งายถารูวธิี 

Cloud เทคโนโลยชีวยลดตนทนุ 
เรสจเีนยีสสคลู  
โรงเรยีนสงเสรมิอจัฉรยิะผานสือ่หุนยนต 



พิจาราณาคุณสมบัติ 
ให้ข้อมูลบริษัทซอฟแวร์ในโครงการ 

เลือกผู้ให้บริการซอพแวร์ 
ในโครงการ 

พิจาราณาคุณสมบัติ 

ใบสมัคร 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

2. ติดต่อผ่านผู้ให้บริการ 
ซอฟแวร์ในโครงการ 

1. สมัครด้วยตัวเอง 
ติดต่อ โทร. 02 354 9078 
emial: ecitthai@gmail.com 

SMEs 
SMEs 

โครงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Enhancing SMEs Competitiveness Through IT) 

โครงการอซีี.่ไอท ี โครงการอซีี่ ไอท ี 

ให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเน็ตสำหรับเอสเอ็มอี   
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ประสิทธิภาพสูง 

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมสรา้งมติใิหม่ 

สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กทม. 10400  
โทร. 0 2202 4545 -20   โทรสาร 0 2202 4491 
www.dip.go.th  www.ecitthai.net   email: ecit@dip.go.t 

เปิดให้บริการนำไอทีมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ  
ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนน้อย และใช้งบประมาณน้อย 
ด้วยเทคโนโลยีระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต ทำงานเชื่อโยงเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ระบบอื่นๆ ได้  
เช่น ระบบการผลิต ระบบการเงินและการบัญชี  
ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลระบบการขาย  
ระบบจัดซื้อ ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ  
โดยเชื่อต่อเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว   
ผู้ประกอบกามีเพียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในสำนักงาน 
เพียงไม่กี่เครื่อง ไม่ต้องลงทุนระบบ ไม่ต้องเสียเวลา 
ในการติดตั้ง ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์บริหารงานได้ทั้งระบบ    
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดทีมงานมืออาชีพ 
คอยให้บริการแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
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ขนมพลิกบทบาทเป็นสินค้าเศรษฐกิจ กระแสศิลธรรมตื่นตัว

อาหารแช่แข็ง

ตลาดบรรจุภัณฑ์ 

ธุรกิจ ชา-กาแฟ ศูนย์กลางการแพทย์แห่งเอเชีย เกษตรแปรรูปอาหารพร้อมทาน

โอกาสและธุรกิจ ขนมไทย ผู้ประกอบการสตรี บริการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นวัตกรรม & ความคิดสร้างสรรค์ 

เตรียมพร้อม SMEs สู่ AEC 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพิ่มมูลค่า อุตสาหกรรมไทย

10 ปีแห่งความสำเร็จ 
โครงการ NEC สร้างผู้ประกอบการใหม่ 

เพิ่มมูลค่า อุตสาหกรรมไทย โอกาสทีท้าทายของ SMEs 

เบื้องหลังความสำเร็จของSMEs 
10 ประเทศ AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย 

NEW 

ยกเครือ่งสนิคา้ชมุชนไทย ใหโ้ดนใจตลาดโลก 
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